



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ขอบริจาค 'พลาสติก' กันทางบ้าน

ยังไร้ทายอีกวัน
ซี'ฟ้าทะลายโจร'
ใช้ยับยั้งเชื้อได้
ป้องกัน-ไม่!
ไทยเฮต่อเนื่อง หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ลดลงเรื่อยๆ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

คนใช้ปิดข้อมูล ☆ ต่อจากหน้า ๖

★ ย้ำถ้าการคัดค้านออกแน่นอน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับหลักการพิจารณาการผ่อนคลายเป็นผล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ภ.กา.โหม ในฐานะ ผอ.ส.ค. ให้ความสำคัญได้เรียงตั้งแต่สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม จึงสุขภาพต้องมาก่อน และขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ป่วยกันเราทำกันวันนี้จำนวนผู้ป่วย 29 ราย ไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคจะหายไป หากปล่อยตัวเองอาจเจอเหมือนกับที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ดังนั้นเรื่องจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากมากถ้าผ่อนคลายเป็นต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้น ขอมรับกันได้หรือไม่ อีกทั้งถ้าต้องการจะผ่อนคลายเป็นไม่ได้ 100% อย่างประเทศที่เขาปล่อยปล่อยเลย มีการตายกันเป็นหมื่น เราไม่อยากเห็นภาพเช่นนั้น การเข้มขึ้นในมาตรการมีความสำคัญ ต้องร่วมมือให้ได้ 90% ถ้าความร่วมมือลดลงมาเหลือ 70-80% การตัดสินใจเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเศรษฐกิจ เราเชื่อว่าประเทศไทยมีคนเก่งๆอยู่เยอะมากที่จะช่วย

★ วอน ปชช.เข้าใจสถานการณ์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีทีมวิชาการคณะหนึ่งศึกษาเรื่องการผ่อนคลายนโยบายการต่างๆ วันที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีไปถึง 80 เม.ย. ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังเป็นสีแดงอยู่ จะให้วันที่ 80 เม.ย. เป็นสีเขียวเป็นเรื่องยาก เราอาจมีผู้ป่วยรายใหม่ตัวเลขอยู่ที่ 2 หลัก แต่ข้างบ้านเรา 8 หลัก เหมือนบ้านเราไม่ใช่เลือดออกและไม่มียุ่งแต่ข้างบ้านมีคนเป็นไข้เลือดออก ลิดหรือว่าท่านจะปลอดภัย เราต้องเข้าใจสถานการณ์ การผ่อนปรนท่านต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า จ.ชลบุรี จะมีการปลดล็อกในวันที่ พ.ค. เหมาะสมหรือไม่ บางจังหวัดที่ไม่มีรายงานตัวเลขผู้ป่วยจะยกเลิกมาตรการเพื่อให้ของขวัญให้ประชาชนได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หากไม่มีการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ วันที่ พ.ค. ถึงแม้ว่ากับยกเลิกอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้น นายกฤษณะก่อน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯหมด 1 สัปดาห์จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะต่อหรือไม่ ตัวเลขเราลง แต่สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมา แม้เราทำได้ แต่ดีเพราะประชาชนร่วมมือ ข้อดีแล้วแต่ต้องทำดีต่อการตัดสินใจไม่ตก

★ ญี่ปุ่นผ่อนหย่อนเดียวป่วยเพิ่ม

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวด้วยว่า ส่วนที่แต่ละจังหวัดจะผ่อนปรนอย่างไร อันนี้ค่อนข้างยากกับเหมือนจังหวัดไหนทำดีได้รางวัลของความดีนั้น แต่คนไม่ได้เป็นคนกำหนด คณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องประชุมโดยใช้หลักการที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งลงจะมีกระบวนการตัดสินใจการวิวัฒนาการจากต่างประเทศทำให้ไม่มีใครกล้าบอก ญี่ปุ่นการลดเขตกินเดียว ตัวเลข

ไป 3 ราย มีอาชีพเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร 19 เปอร์เซ็นต์ รับจ้างทั่วไป 18 เปอร์เซ็นต์ พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน 14 เปอร์เซ็นต์ คนกลุ่มนี้เป็นวัยสังคมพบปะผู้คน และเป็นพาหะไปสู่คนในบ้านเน้นย้ำว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิด ต้องใช้สถิติเป็นตัวนำในการตัดสินใจ

★ ยันชุมชนใกล้ที่กักตัวปลอดภัย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับไทย ในวันที่ 19 เม.ย. มีคนไทยเดินทางกลับจาก 8 ประเทศ ได้แก่ แอริโซนา 27 คน บาห์เรน 74 คน ลังที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสหรัฐอเมริกา 162 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนแอฟฟริคด้วย ลงที่สนามบินอู่ตะเภา ส่วนคนไทยในประเทศที่เพื่อนบ้านที่จะเดินทางกลับผ่านด่านชายแดน ตั้งแต่วันที่ 18-30 เม.ย. มี 3,211 คน ส่วนคนไทยที่จะกลับจากมาเลเซีย มีทั้งสิ้น 2,548 คน ในแต่ละวันสามารถรับได้ 350 คน ใน 5 ด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากตัวเลขที่ลงทะเบียนไว้มีการกระจุกตัวในช่วงวันที่ 18-25 เม.ย. จำนวนมาก แต่ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. จะเหลือเพียงหลักหน่วยและหลักสิบ อยากให้กระจายตัวไปช่วงเวลานั้นด้วย ส่วนกรณีที่มีประชาชนโดยรอบพื้นที่กักตัวของรัฐมีความกังวลว่าจะติดเชื้อโรคนั้น ขอให้ประชาชนในชุมชนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีโอกาสติดเชื้อแน่นอน เพราะผ่านการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคง

★ ไทยจับมือจีนพัฒนาวัคซีน

ต่อมาเมื่อเวลา 18.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์แถลงข่าวเพิ่มเติมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในไทย โดย นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนรักษาโรคโควิด-19 ของไทยว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รวบรวมนักวิจัยทั้งจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหิดลมาร่วมวิจัยขึ้นทดลองพัฒนาวัคซีน โดยใช้เวลาทดลองระยะที่สี่ในสัตว์ ต้องใช้เวลาจนถึงเดือน ก.ค. ก่อนที่จะทดลองในคนอีกประมาณ 6 เดือน ขณะที่ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และอังกฤษ ได้พัฒนาวัคซีนเริ่มทดสอบในคนแล้ว มีวัคซีนทั้งหมด 6 ชนิด ประเทศจีนทดลองวัคซีนด้วยการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วนั้น ถือว่ามีความก้าวหน้าในการทดลองระยะที่ 2 ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ว่าจะร่วมมือผลิตวัคซีนกับจีนในการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมลงนามความร่วมมือร่วมกันจะเป็นโอกาสที่จะได้เข้าถึงวัคซีนที่เร็วขึ้น

ก็เพิ่มขึ้นจึงต้องกลับมาเข้มอีกครั้ง ของเราก่าสังดี จะไปผ่อนลงก็กระโรอยู่ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน การตัดสินใจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของชุดข้อมูล ทั้งนี้ ต้องดูว่าสภาพหน้าจะมีอะไรหรือไม่ กระบวนการช่วยเหลือของรัฐก็ออกไป ขอให้เข้มๆสักนิด

★ ร่วมมือร่วมใจกันดีรอดทั้งประเทศ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับไทย วันที่ 16 เม.ย. กลับจากมัลดีฟส์ 55 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 119 คน วันที่ 17 เม.ย. กลับจากบังกลาเทศ 35 คน ในส่วนของนักเรียนเอบีเอทีจากสหรัฐอเมริกา จะทยอยกลับมาวันที่ 17 เม.ย. 129 คน วันที่ 18 เม.ย. 123 คน วันที่ 19 เม.ย. 160 คน จะเห็นว่าตัวเลขกลับเข้าไทยจะไม่เกิน 200 คนต่อวัน ตามที่เรารองรับได้ ภาวะตอนนี้คือการร่วมมือร่วมใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าทำได้ 90% เราก็รอดกันทั้งประเทศ ถ้าทำได้ 100 110 120 ยิ่งดีเราไม่มีแบ่งศาสนา ไม่มีเชื้อชาติ ไม่แบ่งการเมืองอะไรทั้งสิ้น ทุกคนล้วนเป็นคนไทย ศัตรูคือเชื้อโรค ตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราใช้ใจของเราสัมผัสที่จะเชื่อมโยงกันเป็นแผ่นดินเดียวกันเพื่อสู้กับเชื้อโรคตัวเล็กๆเหล่านี้ให้มันหายไปจากประเทศไทยของเรา ด้วยใจของเรา" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

★ "บักกบ" ตรวจร.การบิณกำแพงแสน

อีกด้าน พล.อ.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ท.น.ส.บ.) ตรวจเยี่ยมสถานควบคุมแห่งรัฐ หรือ Sate Quarantine ในพื้นที่ผ่าระวังโรคโควิด-19 ร.การบิณกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. พล.อ.ด.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.ร.การบิณ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มาต้อนรับ โดย ร.การบิณกำแพงแสน ใช้บ้านพักรับรอง 5 เป็นสถานที่รองรับกักตัวคนไทยกลับจากอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 2-3 เม.ย. 75 คน เป็นชาย 33 คน หญิง 42 คน ครอบกำหนดกักตัว 17 เม.ย. และยังคงเตรียมบ้านพักรับรอง 6 ไร่รองรับผู้ป่วยหนักได้สูงสุด 154 คน ถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อผ.ทหารสูงสุดกล่าวว่า ขอบคูนุคลากรทางการแพทย์และกองทัพอากาศ ที่ให้ความเข้าใจกับข้าราชการ ครอบครัว ประชาชนรอบที่ตั้ง ร.การบิณ ดูแลอย่างดีจนครบกำหนด และเตรียมส่งกลับภูมิลำเนา



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ วิจัยสารสกัดฟ้าทะลายโจร
 ขณะนี้นพ.ปราโมทย์เสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยนำร่องผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย มีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ราย รวม 12 ราย จะใช้ระยะเวลาศึกษา 4 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ค.63 ในสถาบันบำราศนราดูรเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ความรุนแรงของอาการโควิด-19 ก่อนและหลังการรับประทานฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้ มีการเตรียมจัดสรรยาฟ้าทะลายโจรให้สถานบริการของรัฐ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 ล้านแคปซูล รวมถึงโรงพยาบาลรัฐที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP 44 แห่ง มีปริมาณยาฟ้าทะลายโจร 9.2 ล้านแคปซูล รองรับผู้ป่วย 1.9 แสนรายในอนาคตด้วย

★ หายป่วยแล้วใช้ชีวิตได้ปกติ
 ส่วน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงดีแล้ว โดยทั่วไปสำหรับผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างนาน มีหลักการปฏิบัติก่อนกลับบ้าน จะมีการตรวจหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและหากพบว่าไม่มีเชื้อแล้ว ก็นับญาติให้กลับบ้านได้ แพทย์จะมีข้อเสนอแนะในการใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเพราะโอกาสแพร่เชื้อจะต่ำมาก จะแตกต่างจากกรณีที่มีอาการน้อยๆ แล้วให้กลับบ้านรับการกักตัวอยู่ 14 วัน ทีมแพทย์พิจารณาจากปริมาณที่พบเชื้อที่ผู้ป่วยแต่ละราย

★ จัดชุดคัดกรองคัดจุดผ่านแดน 15 แห่ง
 พอ.หญิงศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ผบ.ทบ.กำชับให้กองทัพภาคประสานกับจังหวัด คำนวณตรวจเข้าเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ปัจจุบันกองกำลังชายแดนจัดชุดคัดกรองสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข จุดผ่านแดนทางบกทั้งหมด 15 จุดทั่วประเทศ ส่วนการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐที่ได้รับมอบหมาย 3 แห่งคือ โรงแรมเดอะกัทราสและโรงแรมแอมบาสซาเดอร์กทม. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ชลบุรี โดยมีชุดคัดกรองและรักษาพยาบาลจาก รพ.ค่ายนวมินทราชินี และชุดรักษาความปลอดภัยจากมณฑลทหารบกที่ 14 รับผิดชอบ

★ น้อมนำแนวทาง “พระเทพ” ขยายผัก
 พอ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ผบ.ทบ.ยังชื่นชมหน่วยที่นำยุทธโศภนออกมารบเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เช่น นารดลัวีสนามประกอบอาหารปรุงสดแจกจ่าย ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำถุงยังชีพมอบให้ประชาชน ที่สำคัญ ผบ.ทบ.ขอให้ทุกหน่วยน้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกรรนำพืชผักและผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดีที่หน่วยดำเนินการอยู่ออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกขอมเยาเพื่อแสดงความมีน้ำใจแบ่งปันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รวมถึงขอให้กำลังใจทุกคนให้อดทนครั้งครัดปฏิบัติตนตามมาตรฐานของรัฐ เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

★ ส่งคนไทยกลับจากมัลดีฟส์สกัดตัว
 ช่วงบ่าย ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ตส. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพบกับคนไทยที่เดินทางกลับจากมัลดีฟส์ จำนวน 55 คน โดยสายการบินมัลดีเวียนเที่ยวบินที่ Q2-9350 จากนั้นเจ้าหน้าที่นำผู้ที่กลับจากมัลดีฟส์ทั้งหมดไปกักตัว

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ข่าวขานา เปลี่ยนปลาวาเล” ที่กองทัพอากาศ... สนับสนุนเครื่องบินขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรข้ามภูมิภาค เพื่อให้เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าประมงและข้าวในภาวะเกิดวิกฤติโรคระบาด

★ **แรงงานไทยแทกกลับวันละ 350 คน**
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ วันเดียวกัน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. จ.ยะลา เปิดเผยกรณีแรงงานไทยขอเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียว่า ในส่วนของสถานที่สังเกตอาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จัดเตรียมไว้ประมาณ 10,000 เตียง ส่วนคนเข้าด่านจำกัดไว้ที่วันละ 350 คน เพื่อให้เวลาบุคลากรทางการแพทย์ได้ทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ขอให้พี่น้องชาวไทยในมาเลเซียขอตน ยอดของแรงงานไทยที่ลงทะเบียนเดินทางข้ามตลอดแรกจำนวน 262 คน ผ่านด่านสะเตา จ.สงขลา จำนวน 100 คน ด่านสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 91 คน ด่านเบตง จ.ยะลา จำนวน 20 คน ด่านวังประจัน จ.สตูล จำนวน 35 คน และด่านตำบองสง จ.สตูล 16 คน

★ **ลอบข้ามแดนกลางคืนมีใช้ 1**
ส่วนการคุมเข้มกันแรงงานไทยจากประเทศมาเลเซียลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกุมตัวแรงงานไทยลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติแม่น้ำสุโขทัย-ลก อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส ได้จำนวน 130 คน ปรากฏว่าในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาว จ.ยะลา ลอบข้ามพรมแดนด้าน อ.สุโขทัย-ลก มาอีก 10 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 3 คน นำไปเปรียบเทียบปรับที่ด่าน อ.สุโขทัย-ลก ตรวจคัดกรองพบ 1 ในนั้น มีไข้ และไอเจ็บคอ ส่งเข้าศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญโควิด-19 อ.เมืองยะลา ในศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขฐานชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลาอีก 9 คนส่งกักตัวที่ศูนย์สังเกตอาการฯ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา

★ **คนไทยทะเลาะผ่านด่าน 300 คน**
ที่ด่านพรมแดนสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เป็น 1 ใน 5 ด่านผ่อนปรนให้คนไทยตกค้างในมาเลเซียเดินทางกลับเป็นวันที่ 2 มีคนไทยทำเรื่องขอเดินทางกลับ 101 คน กลับข้ามจริงแค่ 46 คน ขณะที่ด่านพรมแดนเมื่อวันดูป็นยัง รัฐกลับต้นประเทศมาเลเซีย มีคนไทยจำนวน 300 คนออกอยู่บริเวณหน้าด่านตั้งแต่ช่วงเช้ามีดี หลังไม่สามารถใช้ช่องทางข้ามธรรมชาติแล้วตลอดข้ามแดนได้อีก เนื่องจากตลอดแนวริมแม่น้ำสุโขทัย-ลก มีทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 48 และชุดป้องกันชายแดนที่ 3 กระจายกำลังเฝ้าตรวจตระเวน และปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดช่องทางข้ามธรรมชาติอย่างเข้มงวดทั้งหมดตลอดเวลาข้ามแดนในช่วงบ่าย คนไทยทั้ง 800 คน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มมีเอกสารหลักฐานหนังสือเดินทางเข้าเมืองถูกต้องแต่ไม่ได้ขออนุญาตสถานทูต หรือสถานกงสุลในการผ่อนปรนเดินทางเข้า

ประเทศตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ กับกลุ่มที่ไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ หลังจากทางการมาเลเซียปล่อยให้ผ่านแดนเข้ามา ทำให้หน่วยกักกัก อุทกทูต นายด่านศุลกากรสุโขทัย-ลก และ พ.ต.อ.สุชาติ เวชพร ผก.ตม.จ.นราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพร้อมเปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท ก่อนส่งไปกักตัวสังเกตอาการตามภูมิลำเนาของแต่ละคน

★ **แรงงานไทยเหมาเรือกลับ 3 กลุ่ม**
ส่วนที่ด่านพรมแดนสะเตา จ.สงขลา คนไทยตกค้างในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับเข้ามา 86 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเนื่องจากมีไข้ 5 คน ส่งไปตรวจรักษาที่ รพ.สะเตา เช่นเดียวกับด่านผ่านแดนถาวรท่าเรือตำบองสง อ.เมืองสตูล กลุ่มแรงงานไทย 3 กลุ่มรวม 28 คน เหมาเรือจากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียทยอยกลับเข้าประเทศตั้งแต่เข้าเข้าท่ากระบวนกาทักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ศูนย์คัดกรองกลาง COVID-19 จ.ปัตตานี ในสนามกีฬาคลอง ออบ.ปัตตานี กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียทยอยเข้ากระบวนการตรวจคัดกรองรวม 204 ราย พบผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายต้องสอบสวนโรค 8 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อ

★ **แห่กันใช้พื้นที่กักกลุ่มเสี่ยง**
ที่หน้าตลาดเกษตรหน้าบ้านทุ่งบ้าน หมู่ 8 ต.จะโหนด อ.จะนะ จ.สงขลา และบริเวณถนนสายเอเชีย มีคนนำป้าวัยโฒยมาใหญ่มีข้อความ “ชาวจะโหนดไม่ต้องกลัวผู้ปวยติดเชื้อโควิด-19” มาติดตั้งเพื่อแสดงความกล้าหาญที่ทางจังหวัดประกาศจะใช้อาคารไอซีทีของอบต.จะโหนดเป็นสถานที่กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง เพราะกลัวจะเกิดการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับชาวบ้านใหม่ศรีจำปา หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 60 คน รวมตัวในวัดใหม่ศรีจำปา คัดค้านไม่ให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากักตัวเฝ้าระวังในหมู่บ้าน นายณัฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร ชี้แจงว่าทางการเพียงเตรียมสถานที่ไว้เท่านั้น และกลุ่มที่จะนำมากักตัวไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเป็นเพียงกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้นขอให้ชาวบ้านเห็นใจด้วย

★ **เมียนมาส่ง 8 นักรุกจิกกลับไทย**
วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมียนมา นำรถตู้รับกลุ่มนักรุกจิกไทย 8 คน อายุ 25-35 ปี เดินทางจากฝั่งจ.เมียวดี เข้าประเทศไทยทางด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน ต.ท่าศาลา อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยมี พล.ต.จุกฤษณ์ นุดคำแห่งผ.กองกำลังนเรศวร ชุดประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา พ.อ.สังคม ตัดโต ผก.ตม.ตาก นำเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมรับตัว ทำการตรวจคัดกรองก่อนส่งไปกักตัวที่โรงแรมสวนสิน อ.เมืองตาก นับเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าทางด่านผ่านแดน อ.แม่สอด จ.ตาก

★ **101 ไทยกลับจากยุโรป-บาหลีเรน**
ขณะที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดวันที่ 19 เม.ย. มีเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทย 2 เที่ยวบิน ในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. สายการบินเอแอลเอ็มแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KL875 ได้นำ 27 คนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ กลับมาโดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคตรวจพบผู้โดยสารมีไข้ 3 คน จึงนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด ส่วนคนที่เหลือถูกพาไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมรามาดา กรุงทพ จากนั้นในเวลา 15.15 น. กลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศบาหลีเรน จำนวน 74 คน ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF015 และผ่านคัดกรองควบคุมโรคด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่พบคนใดมีไข้ ก่อนจะถูกพาไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เป็นเวลา 14 วัน

★ **นักเรียนทุนเอฟเอสถึงไทย**
ด้าน พล.ร.อ.ลีอัฐ รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เปิดเผยว่า นักเรียนไทยทุนเอฟเอส และประชาชน รวม 162 คน เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาโดยเที่ยวบิน OAE 6200 มาถึงสนามบินอู่ตะเภาเรียบร้อยแล้ว และพาขึ้นรถบัสไปที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เพื่อตรวจคัดกรองโรค และกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน

★ **โปรกอล์ฟฝังเข้ากักตัว**
สำหรับคณะนักกอล์ฟไทยที่ติดค้างอยู่ในสหรัฐอเมริกา นำโดย “โปรอาร์ม” ภิระเดชอภิบาลรัตน์, “โปรโม” โมริยา จุฑานุกาล, “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล และ “โปรเจน” วิชาณี มีชัย พร้อมครอบครัวผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไคร้เร็นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE651 ในเวลาประมาณ 21.45 น. วันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมามี โดยกลุ่มคนไทยทั้งหมดหลังผ่านการคัดกรองแล้ว ได้เข้ารับกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมรามาดา กรุงทพฯ เป็นเวลา 14 วันแล้วเช่นกัน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ ดิดเชื่อว่า 2.3 ล้านคน
 ส่วนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 210 ประเทศทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ว่า ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรวมทั่วโลกอยู่ที่ 2,847,777 คน ผู้เสียชีวิตรวม 161,126 คน รักษาหายแล้ว 605,661 คน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่เกิดการระบาดรุนแรง คือ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ จีน ตรี และอิหร่าน

★ “ทรัมป์” สวนกระแสเปิดธุรกิจ
 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกยังคงใช้มาตรการเข้มงวดปิดเมืองเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ที่สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ แถลงที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ว่า หลายรัฐในสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนเริ่มเปิดธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เท็กซัสและเวอร์มอนต์ จะให้เปิดธุรกิจบางประเภทได้ในวันที่ 20 เม.ย. นี้ แต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสมไว้ การแถลงของทรัมป์มีขึ้นขณะที่ชาวอเมริกันในหลายรัฐยังชุมนุมต่อเนื่องเรียกร้องให้เปิดภาคธุรกิจ อาทิ นิวแฮมป์เชอร์ อินเดียนา และเท็กซัส ขณะที่รัฐนิวยอร์ก ศูนย์กลางการระบาดในสหรัฐฯ ระบุยังไม่พร้อมผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด โดยยอดรวมผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ อยู่ที่ 738,923 คน ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 39,015 ศพ

★ ยุโรปทยอยคลายกฏเหล็ก
 ขณะที่หลายประเทศในยุโรปก็อาจผ่อนคลายมาตรการเช่นกัน อาทิ สเปน ที่มีผู้ติดเชื้อรวม 194,416 คน ผู้เสียชีวิตรวม 20,639 ศพ ปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. จะขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 9 พ.ค. แต่จะผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดอนุญาตให้เด็กขออนุญาตกลับบ้านได้เริ่มวันที่ 27 เม.ย. นี้ อิตาลี ที่มีผู้ติดเชื้อรวม 175,925 คน ผู้เสียชีวิตรวม 23,227 ศพ กำลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ อนุญาตให้ออกนอกบ้านได้เฉพาะทำงานจำเป็นหรือซื้ออาหารและไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัว ส่วนเดนมาร์กเริ่มเปิดโรงเรียนที่สอนเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีแล้ว นอร์เวย์ เปิดโรงเรียนอนุบาลในวันที่ 20 เม.ย. นี้ เช่นเดียวกับ เยอรมนี จะให้เปิดโรงเรียนในบางพื้นที่ในวันที่ 4 พ.ค. สวีเดน ใช้นโยบายไม่เข้มงวด แนะนำให้ประชาชนยึดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เปิดโรงเรียนบาร์และร้านอาหาร แต่จะยังเข้มงวดแค่ห้ามชุมนุมเกิน 50 คน ส่วนผู้ติดเชื้อรวมในสวีเดนอยู่ที่ 13,822 คน ผู้เสียชีวิตรวม 1,511 ศพ

★ อังกฤษขยายเวลาล็อกดาวน์
 ต่างจากที่อังกฤษที่มีผู้ติดเชื้อรวม 114,217 คน ผู้เสียชีวิตรวม 15,464 ศพ ขยายมาตรการ

ล็อกดาวน์ออกไปอีก 3 สัปดาห์ และปฏิเสธข่าวที่ว่ารัฐบาลจะเปิดโรงเรียนในวันที่ 11 พ.ค. นี้ ส่วนที่ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อรวม 151,793 คน ผู้เสียชีวิตรวม 19,323 ศพ เตรียมผ่อนคลายคำสั่งล็อกดาวน์ในวันที่ 11 พ.ค. และจะเริ่มเปิดโรงเรียนก่อนนั้นทางการกรุงปารีสแถลงว่าเมื่อมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์จะทำจุดติดเครื่องเจลล้างมือที่ป้ายรถเมล์และทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดิน ผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามัย

★ จีน-ไสมขาวพบผู้ติดเชื้อใหม่จึบๆ
 สำหรับในเอเชีย ที่ประเทศจีน ต้นทางของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 19 เม.ย. มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย โดยในจำนวนนี้ 9 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อใหม่ที่ต่ำที่สุดเทียบกับที่พบ 27 รายเมื่อ 1 วันก่อน และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 82,735 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 4,632 ศพ ขณะที่จีนมุ่งเน้นยับยั้งการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่มีผลหลายแห่งจึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดพรมแดนรัสเซีย หลังพบผู้ติดเชื้อที่นั่นแล้ว 39 ราย ใน 10 วันหลัง ขณะที่เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 คนต่ำที่สุดในรอบ 2 เดือน จึงจะผ่อนคลายให้โบสถ์เปิดทำพิธีทางศาสนาและด้านกีฬา เช่น ฟุตบอลเริ่มแข่งได้โดยไม่มีผู้ชม ทั้งนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรวม 10,661 คน ผู้เสียชีวิตรวม 234 ศพ

★ ออสเตรเลียนำชาติสอบสวนจีน
 วันเดียวกันนางมาร์ก เชนน์รมว.ต่างประเทศของออสเตรเลีย แถลงแสดงความสงสัยเรื่องความโปร่งใสของจีนในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างอิสระในระดับนานาชาติว่าเชื้อโควิด-19 มีต้นตอจากไหนแน่และแพร่ระบาดไปทั่วโลกจนควบคุมไม่อยู่ได้อย่างไร ท่าทีของออสเตรเลียครั้งนี้ยังเพิ่มแรงกดดันต่อจีน ขณะที่ออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 รายเป็น 6,606 ราย เสียชีวิต 70 ราย แม้ว่าเจ้าหน้าที่ห้องทดลองในเมืองคู่อัน มณฑลหูเป่ย์ต้นตอการแพร่ระบาด จะออกมาปฏิเสธทฤษฎีของสหรัฐฯ ที่ระบุว่าก่อนหน้านี้น้ำเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจหลุดออกจากห้องทดลองเมืองอู่ฮั่นยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเชื้อโควิด-19 อาจมาจากความผิดพลาดที่ควบคุมไม่ได้หรือการจงใจปล่อยโดยเจตนาของจีน ถ้าจีนรู้เรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบ

★ หลายชาติอาเซียนยังอ่วม
 ส่วนในภูมิภาคอาเซียน อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันถึง 327 ราย รวมเป็น 6,575 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง 47 ราย เป็น 582 ราย นับเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อสูงสุดในอาเซียน ก่อนหน้านี้ 1 วัน ประธานสมาคมแพทยอินโดนีเซียชี้ว่า ยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้เกือบ 2 เท่า ด้รวมสาธารณสุขปฏิเสธว่าไม่จริง คำนี้ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 172 ราย เป็น 6,259 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เป็น 409 ราย มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย เป็น 5,389 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็น 89 ราย มาเลเซียยังปิดอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในบางพื้นที่ในรัฐซาบฮ์จัวครา หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย ขณะที่สิงคโปร์ซึ่งมีการระบาดรอบ 2 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 596 ราย รวมเป็น 6,588 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในหอพัก ขณะที่เจ้าหน้าที่นครย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมาประกาศใช้เคอร์ฟิว ห้ามผู้คนออกนอกบ้านช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. นับเป็นมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมจากมาตรการล็อกดาวน์ในอีกหลายเมืองทั่วประเทศและสั่งห้ามชุมนุมเกิน 5 คน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คน ทำให้ผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 94 คน เสียชีวิต 5 คน แต่ยอดผู้ติดเชื้ออาจสูงกว่านี้มาก

★ ได้วันติดเชื้อรอบใหม่พุ่ง
 ขณะที่ได้วันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นทหารเรือรบของกองทัพเรือ ได้วัน 3 ลำที่ไปจอดเทียบท่าหมู่เกาะปาลาวัน มหาสมุทรแปซิฟิกได้เมื่อเดือนที่แล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ได้วันได้รับคำชมเชยอย่างสูงว่ารับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีมาก จนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในได้วันล่าสุดอยู่ที่ 420 ราย เสียชีวิต 8 ราย

★ อิหร่าน-ยิวผ่อนคลายล็อกดาวน์
 สำหรับอิหร่าน ซึ่งมีการแพร่ระบาดหนักที่สุดในตะวันออกกลาง พบผู้ติดเชื้อแล้ว 80,868 ราย เสียชีวิต 5,081 ราย ทางกำลังขยายเวลาการปล่อยตัวนักโทษกว่า 100,000 คนชั่วคราวออกไปอีก เดือนจนถึง 20 พ.ค. แต่เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจบางส่วนเปิดได้ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล แต่มีข้อดี โรงพิมพ์ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ยังถูกปิดต่อไป ขณะที่อิสราเอลพบผู้ติดเชื้อแล้ว 13,107 ราย เสียชีวิต 158 ราย เริ่มเปิดธุรกิจและอุตสาหกรรมบางส่วนเช่นกัน หลังอัตราผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนอียิปต์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 188 ราย เป็น 3,032 ราย นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ติดเชื้อสะสม 3,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย รวมเป็น 224 ราย ด้านสภานักวิชาการอาวุโสองค์การอนามัยโลกของจอร์แดนเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกทำละหมาดอยู่ที่บ้านในช่วงเทศกาลถือศีลอดหรือรอมฎอน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

เดลิเวอรี่ Web รู้เพื่อรอด
เว็บไซต์ <https://med.mahidol.ac.th/>

COVID-19 โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลองเข้าไปดูได้
หน้าหลัก ข้อมูลโรค ข้อการปฏิบัติและคำแนะนำ แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่

COVID-19 รู้เพื่อรอด
<https://med.mahidol.ac.th/COVID-19>

กระจายของ COVID-19 คำถามที่พบบ่อย ประกาศประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์บริจาค โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ค่วน COVID-19 Call Center โดยอาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



หรือใช้หุ่นยนต์ส่งยาและอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสในหอผู้ป่วยแยกแพทย์และพยาบาลสามารถควบคุมหุ่นยนต์จากคอมพิวเตอร์นอกห้องเพื่อสนทนากับผู้ป่วยผ่านหน้าจอและกล้อง

ใช้หุ่นยนต์เสริมทัพช่วยแนวหน้าสู้ไวรัส

บุคลากรทางการแพทย์คือแนวหน้าในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งกำลังระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ในอนาคตก็อาจมีเชื้อใหม่ๆ ผุดขึ้นมาอีก แต่แพทย์และพยาบาลก็ยังคงเป็นด่านหน้าในการต่อสู้ต่อไป ดังนั้นนอกจาก



จะต้องคิดค้นวิธีจัดการกับไวรัสร้าย ยังต้องเสริมทัพปกป้องบุคลากรเหล่านี้เช่นกัน

ที่เพิ่งขานนี้ก็คือหุ่นยนต์ โดยจะเห็นว่าหลายประเทศนำหุ่นยนต์ออกมาใช้งานในโรงพยาบาล หุ่นยนต์จะช่วยให้ผู้ป่วยสื่อสารขอคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านทางวิดีโอ บางครั้งหุ่นยนต์ก็ให้คำปรึกษาได้

มีหลายโรงพยาบาลที่กำลังปรับเปลี่ยนการทำงาน ใช้หุ่นยนต์จัดการกับพื้นที่โถงที่มีโอกาสติดไวรัสและแบคทีเรียเช่น บ้านจัดประตู เรียกว่าการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ก่อให้เกิดการเร่งผลิตนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์มากขึ้น.



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

ย้ำทุกพื้นที่ต้องลุยมาตรการเข้มข้นต่อ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ป่วยลดลงเมื่อเทียบกับระยะที่ผ่านมา แต่ทุกพื้นที่ยังต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นต่อไป ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-๑๙ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องทำงานอยู่ คร.จึงขอแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ สำหรับสถานประกอบการ ดังนี้ ๑.การควบคุมทางวิศวกรรม ได้แก่ การตรวจสอบระบบระบายอากาศ ใช้เครื่องจักรแทนกำลังคนเพื่อลดโอกาสการพูดคุยกันแบบต่อหน้าระหว่างพนักงาน และจัดสถานที่ทำงานให้มีฉากกั้นระหว่างบุคคล ๒.การควบคุมโดยการบริหารจัดการ ลดกระบวนการการทำงานให้พนักงานสัมผัสเชื้อโรคน้อยที่สุด ๓.กำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ถูกละเลยส่วนบุคคล เช่น กระจายชำระล้างขยะที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสและทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมทุก ๒ ชั่วโมง ๔.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ แว่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนใบหน้า หน้ากากอนามัย เป็นต้น.



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

ทีมแบบชุกเครื่องมือ สสส. “สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานส่งมอบชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน” ที่ สสส.และ สธ.ร่วมพัฒนาต้นแบบ

การสนับสนุนข้อมูลการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชน ตำบล โดยชุดเครื่องมือดูแลตนเองประกอบด้วยคู่มือดูแลตนเอง, เครื่องมือจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

นายอนุทินกล่าวว่า สสส.ได้จัดทำชุดเครื่องมือดูแลตนเองฉบับประชาชนซึ่งนำข้อมูลทั้งด้านการป้องกันตนเองข้อปฏิบัติสำหรับผู้กักตัว การดูแลเด็กเล็ก วิธีการสังเกตตนเอง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลอาการชุด หอบหืด คอนโด ฯลฯ อธิบายด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนทั่วประเทศได้เฝ้าระวังตนเอง ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ตำบล และจังหวัด โดยส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่องใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครนายก นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส สามารถนำไปเป็นสื่อต้นแบบที่ใช้และผลิตซ้ำตามบริบทของพื้นที่ได้ เพื่อกระจายผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์กักตัว โดยขอให้เน้นสื่อสารทำความเข้าใจและส่งต่อให้ถึงเครือข่ายคนไร้บ้านและชุมชนแออัดเป็นอันดับแรกก่อน

“สถานการณ์ในวันนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่า มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนด ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, การจำกัดพื้นที่, การจำกัดการเข้าออกของต่างชาติ ความเข้มงวดและการทำงานเต็มทีในการรับมือโรคระบาดของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยกระตุ้นพื้นที่และให้ผลลัพธ์ในทิศทางที่ดี เชื่อว่าเมื่อคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจเราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้อีกทั้งเชื่อว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้นักไทยจะให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้นการดำเนินงานในก้าวต่อไปของ สสส.และภาคีเครือข่ายจะต้องเป็นหนึ่งใจกันหนักแน่น เพื่อสนับสนุนการปรับวิถีชีวิตแบบใหม่ สร้างสังคมสุขภาวะ และลดปัจจัยเสี่ยงการติดต่อของเชื้อโรคอย่างยั่งยืน” รมว.สธ.กล่าว.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ผลทดลอง 'ฟ้าทะลายโจร' ยับยั้ง-ฆ่าเชื้อโควิดได้

กรมแพทย์แผนไทยจ่อรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง
นักวิจัยทั่วโลกจัดคอนเสิร์ตให้กำลังใจเพื่อนมนุษย์

“กรมแพทย์แผนไทย” สุดเจ๋ง ไขยาฟ้าทะลายโจรยับยั้ง-ฆ่าเชื้อโควิด-19
ได้ในหลอดทดลอง จ่อรักษาจริงในผู้ป่วยไม่รุนแรง “สธ.” เผย เริ่มทดลอง
วัคซีนในสัตว์ จ่อทำเอ็มโออยู่กับจีนร่วมกันวิจัยตั้งโรงงานผลิตรับมือโรคอุบัติ
ใหม่ “กท.” ดันศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ฝึกรับมือโรคใหม่ ◆อ่านต่อหน้า ๒

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ไหมในช่วง 14 วัน ระหว่างวันที่ 5-18 เม.ย. มี 33 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ สตลนคร เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ มุกดาหาร ชัยนาท ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ระยอง และ จ.ตาก

○ ป่วยเพิ่มคิดเชือกคนเป็น

โฆษก สบค. เปิดเผยว่า ส่วนผู้ป่วยสะสม 2,765 รายนั้น กรุงเทพฯมีมากที่สุด 1,425 คน ตามด้วย จ.ภูเก็ต 192 ราย นนทบุรี 150 คน สมุทรปราการ 108 ราย ชลบุรี 99 คน ปัตตานี 90 ราย ชลบุรี 84 คน สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 คน ปทุมธานี 33 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 68 คน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสยืนยันกับผู้ป่วย 18 ราย กลุ่มจากสถานที่ชุมชนทั้งสรรพสินค้าและตลาด 2 คนอาชีพเสี่ยงหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างชนิด 3 ราย ผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 คน และผู้ที่อยู่มาจากต่างประเทศเข้ารับการกักตัวในสถานที่ของภาครัฐ 4 ราย

○ กทม.-ภูเก็ต-นนท์หนัก

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า กลุ่มอายุที่คิดเชื้อส่วนใหญ่ คืออายุ 20-39 ปี พบว่ามีจำนวน 1,334 คน คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยพบว่ากระจายตัวใน 3 จังหวัด คือกรุงเทพฯ 732 ราย ภูเก็ต 108 คน และ นนทบุรี 68 ราย ในแง่ปัจจัยเสี่ยงพบว่าอยู่ในสถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ขับรถโดยสาร 19 เปอร์เซ็นต์ รับจ้างทั่วไป 18 เปอร์เซ็นต์ พนักงานบริษัทและโรงงาน 14 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่พบในช่วงเดือน ม.ค.-14 มี.ค. แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 36 เปอร์เซ็นต์ สถานบันเทิง 20 เปอร์เซ็นต์ อาชีพเสี่ยง 16 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่พบในช่วงวันที่ 15 มี.ค.-18 เม.ย. แบ่งเป็นกรณีสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 36 เปอร์เซ็นต์ คนที่เดินทางจากต่างประเทศ 14 เปอร์เซ็นต์ และเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 11 เปอร์เซ็นต์

○ ห่วงคปท.ป่วยเพิ่ม

โฆษก สบค. กล่าวว่า ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกนั้น พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 2,331,892 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 55,280 คน ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 596,850 ราย เสียชีวิต 180,763 ศพ โดยสหรัฐอเมริกายังมีผู้ป่วย

คิดเชื่อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 738,913 คน ตามด้วยสเปน 194,416 ราย อิตาลี 175,925 คน ฝรั่งเศส 151,793 ราย เยอรมนี 143,724 คน สำหรับประเทศในเอเชียและอาเซียนนั้น จีนมีผู้ป่วยสะสม 82,735 ราย อิหร่าน 80,868 คน อินเดีย 16,365 ราย เกาหลีใต้มีผู้ป่วยสะสม 10,661 คน ญี่ปุ่น 10,296 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 190 ศพ อินโดนีเซียป่วย 6,248 คน ฟิลิปปินส์ 6,087 ราย สิงคโปร์ 5,992 คน น่าสังเกตว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ภายในวันเดียวมากถึง 942 ราย และมาเลเซีย 5,305 คน ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ 54 ราย

○ ไม่ฟื้นง 1 พ.ค.ผ่อนคลาย

ต่อข้อถกเถียงถึงกรณีที่ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ส่งจดหมายถึงลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า โดยระบุว่าให้พนักงานเดินทางกลับมาทำงานตัว เพราะคาดว่าจะเปิดบริการได้ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า วันที่ 1 พ.ค.อาจเป็นการตีความกันไปตามการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดเวลาประกาศครั้งแรกในวันที่ 30 เม.ย. นี้ แต่ สบค.ยังไม่ได้บอกว่าจะอยู่แค่ครั้งนี้ หรือจะบวกเวลาเพิ่มต่อ จะต้องรอดูหลังจากการประชุม สบค.ใหญ่ที่มีนายกฯเป็นประธาน จะปรึกษากับหลายภาคส่วน เพราะต้องนำรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา รวมทั้งประเมินสถานการณ์ช่วงใกล้วันที่ 30 เม.ย.นี้ก่อน

○ ปชช.ร่วมมืออาจปลดล็อก

โฆษก สบค. เปิดเผยต่อว่า การเตรียมจะเปิดสถานที่อาจเป็นการเตรียมความพร้อมของภาครัฐกิจ ส่วนจะให้เปิดหรือเปิดได้นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนด้วย ถ้าจะให้เกิดความมั่นใจคนมากกว่า 90% ต้องให้ความร่วมมือเพื่อลดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงมาให้ได้ก่อนที่ผ่านมากตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 30 คน

ยังไม่น่าพอใจเพราะถ้าจะดีต้องให้เหลือต่ำกว่าหลักสิบ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าวันที่ 1 พ.ค.นี้จะเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนเตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคมด้วยกัน เพราะสิ่งที่ต้องการจะให้ผ่อนคลาย จะเกิดได้หรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนด้วย

○ วอนคนแจกแจงจนท.

ต่อข้อความว่า สบค.จะมีแนวทางในการขอความร่วมมือจากผู้ที่จะมาส่งของไปแจกให้ประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไร เพื่อป้องกันคนจำนวนมากไปรวมกันจนเกิดความแออัด นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า ต้องจัดสมดุลให้ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน กับมาตรการเฝ้าระวังโดยขอให้ผู้ที่มีใจกุศล จะไปบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ให้ทราบก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อย ทำให้ทั้งคนให้และคนรับเกิดความรู้สึกดี อิ่มเอมและสุขใจทั้งคนให้และคนรับ โดยยังคงยึดหลักการที่ต้องเว้นระยะห่าง และต้องสวมหน้ากากอนามัย

○ 263 คนไทยถึงแล้ว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงมาตรการดูแลและช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศว่า การนำคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศกลับไทยในวันที่ 19 เม.ย. ประกอบด้วย 1.จากเนเธอร์แลนด์มาถึงเวลา 09.30 น. จำนวน 27 คน 2.จากสหรัฐอเมริกามาถึงเวลา 11.15 น. จำนวน 162 คน และ 3.จากบาห์เรนมาถึงเวลา 15.15 น. จำนวน 74 คน รวมทั้งสิ้น 263 คน ทั้งหมดมีกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ประสานงานและดูแลเป็นหลัก ส่วนกรณีคนไทยที่เดินทางจากมาเลเซีย ตามช่องทางด่านลาวเวินพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ั้น กระทรวงการต่างประเทศรายงานจำนวนคนไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 18-30 เม.ย.ประมาณ 350 คน ซึ่งด่านชายแดน 5 ด่านใหญ่ที่รองรับได้วันละ 100 คน ด่านเล็กวันละ 50 คน และจะมาในช่วงวันแรก ๆ จำนวนมาก เช่นเดียวกับด่านชายแดนทั่วประเทศที่มีผู้ลงทะเบียน 3,211 คน

○ ตกค้างอีกเกือบหมื่นคน

โฆษก สบค. เปิดเผยต่อว่า ขอให้คนไทยเหล่านั้นทยอยกันเข้ามา ไม่ต้องเดินทางกลับมาในช่วงวันและเวลาใกล้เคียงกันทั้งหมด เพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดคิวผู้ที่จะเดินทางกลับ และดูแลความเรียบร้อยได้ สำหรับคนไทยเกือบ 10,000 คน ที่ยังอยู่ในรัฐต่าง ๆ ของมาเลเซีย กระทรวงการต่างประเทศรับทราบแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

ดอกไม้ให้กับผู้ที่กักตัวตามกำหนดครบ 14 วัน ส

ไทยในมาเลเซีย ร่วมกับอาสาสมัครชาวไทยใน มาเลเซียเข้าไปดูแล พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และของจำเป็นในระหว่างรอเดินทางกลับแล้ว

ไทยทดลองวัคซีน

ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงความ ก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนในหลายประเทศ ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น หลายคนเชื่อว่า วัคซีนจะเป็นทางออกในการต่อสู้กับโรคได้ หาก มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีให้กับทุกคน จะ ช่วยให้มีภูมิคุ้มกันและทำให้กำจัดโควิด-19 ได้แต่การผลิตวัคซีนต้องอาศัยความรู้ ความ สามารถ ความร่วมแรงร่วมใจกันพอสมควร ตอนนี้อยู่ที่ทีมวัคซีนไทยแลนด์ โดยมี สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นตัวตั้ง โดยการนำ วัคซีนมาใช้มี 3 ทางเลือก

1. วิจัยพัฒนาเอง พัฒนาดังแต่ต้นจนจบ โดยหาตัวเชื้อและผลิตทดลองในสัตว์ และ ทดลองในคนจนมีโรงงานผลิต
2. จากต่างประเทศ ที่ผลิตวัคซีนแล้ว และไทยไปร่วมมือกับประเทศ นั้น ๆ ในการวิจัยพัฒนา และ
3. ไม่ต้องทำอะไร รอซื้ออย่างเดียว ซึ่งทางเลือกข้อนี้จะเจอปัญหา เพราะประเทศที่ผลิตเองได้ เขาจะคิดให้ประเทศ ของเขาก่อน ยังไม่รวมราคาแพงทางเลือก เราต้องทำวิจัยพัฒนาเอง ต้องร่วมมือกับประเทศ ที่เขามีการผลิตอยู่แล้ว ส่วนทางเลือกในการผลิต วัคซีนเอง เราได้ร่วมกันพัฒนาหลากหลาย หน่วยงาน และเรามีวัคซีนต้นแบบขึ้นแล้ว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะประเทศผลิตเองได้ เขาจะคิดให้ประเทศ ของเขาก่อน ยังไม่รวมราคาแพงทางเลือก เรา ต้องทำวิจัยพัฒนาเอง ต้องร่วมมือกับประเทศ ที่เขามีการผลิตอยู่แล้ว ส่วนทางเลือกในการผลิต วัคซีนเอง เราได้ร่วมกันพัฒนาหลากหลาย หน่วยงาน และเรามีวัคซีนต้นแบบขึ้นแล้ว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล

◇ ตกลงผลิตในไทย

ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบัน วัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า การพัฒนาวัคซีนในส่วน ของต่างประเทศ ปัจจุบันมี 8 ชนิดที่เริ่มทดลอง แล้ว โดยสหรัฐอเมริกาทำก้าวหน้ามากที่สุด กำลัง ทดสอบในคนระยะที่ 2 ได้แล้ว สำหรับไทยเรา ร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ อย่างการทดลองใน ห้องปฏิบัติการ จะเป็นความร่วมมือของคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัทไบโอเนท ร่วม วิจัยในสัตว์ทดลอง ทั้งนี้การเข้าถึงวัคซีนได้ เร็วที่สุดเราไม่สามารถรอให้แน่นอนได้ เราไม่ สามารถรอนจนประชากรมีภูมิคุ้มกันเอง หาก รอต้องรอนประชากรมากกว่า 60% ต้องคิดเชื้อ และภูมิคุ้มกันซึ่งนานเกินไป จะเกิดความเสี ยหายอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การพัฒนาการผลิตวัคซีนของเรา มีโรงงานผลิต วัคซีนที่ได้มาตรฐาน หากเราทำได้เร็วขึ้นแค่เพียง 1 เดือนถือว่าคุ้มค่าและยังเป็นพื้นฐานในการ รับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคตอีกด้วย

◇ จ่อทำเอ็มโอยูกับจีน

ต่อคำถามว่ามีข่าวว่าจีนพัฒนาวัคซีนที่ ทดลองในคนระยะที่ 3 แล้ว มีโอกาสไทยจะ ได้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนของจีนหรือไม่ นพ.นคร ตอบว่า ถ้าสุดวัคซีนสัญชาติจีนมีความ ก้าวหน้า ขณะที่ทดลองในมนุษย์ระยะที่ 2 เพื่อ ดูว่าวัคซีนจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ ส่วน ไทยจะมีโอกาสเข้าร่วมกับจีนหรือไม่ั้น โดย เฉพาะการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 ต้องบอก ว่ามีโอกาเพราะเราได้ประสานกับทางจีนอยู่ มี การติดต่อกับสถานทูตจีนผ่านวิศิโคโนคอนเฟอ เรนซ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเอ็มโอยูร่วมกัน เมื่อได้เอ็มโอยูแล้วจะเข้าสู่การทดสอบร่วมกัน กับจีน อันนี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่ง นอกเหนือจาก การวิจัยภายในประเทศเราเอง

◇ ทดลองฟ้าทะลายโจร

ขณะที่ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รอง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก แถลงข่าวถึงการทดลองใช้สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ยังยังเชื่อไวรัสโควิด-19 ว่า ฟ้า ทะลายโจรมีสรรพคุณ 4 ข้อ คือ 1.กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน 2.ต้านการอักเสบ 3.ต้านไวรัส และ 4.ลดพิษไข้ ขณะนี้เราได้ศึกษาวิจัยฟ้าทะลาย โจรในหลอดทดลองแล้ว มีการนำร่องใช้ยาสาร สกัดฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่วยโควิด-19 ระดับ ความรุนแรงน้อย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ราย โดยกลุ่มแรกได้รับยา 180 มิลลิกรัมต่อ วัน นาน 5 วัน คิดเป็น 3 เท่าของขนาดปกติ

ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับยา 300 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน คิดเป็น 5 เท่าของขนาดปกติ เพื่อทดลอง ว่าปริมาณของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสม ควรเป็นเท่าไร และดูผลว่าจะสามารถ รักษาหายหรือไม่ รวมทั้งดูว่าระยะเวลาในการ เจ็บป่วยเป็นอย่างไร

นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนหา ซื้อฟ้าทะลายโจรมาก จนปัจจุบันราคาแพงขึ้น เราได้เตรียมการไม่ให้ฟ้าทะลายโจรขาดตลาด เริ่มตั้งแต่การเตรียมเกษตรกรผู้ปลูก พื้นที่ ประมาณ 65 ไร่ ความต้องการประมาณ 50,000 กก. สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้ เตรียมยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร สำหรับเจ้าหน้าที่ ไร่แล้วประมาณ 1 ล้านเม็ด นอกจากนี้ได้เตรียม รพ.ที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นที่จากองค์กร อนามัยโย โดยปัจจุบันมียาสารสกัดฟ้าทะลาย โจรในสต็อกประมาณ 9 ล้านเม็ด เพียงพอ ต่อการใช้หากมีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน นอก จากนี้ยังมีการเตรียมกรมการกรักใจไว้แล้ว โดย เตรียมการผลิตร่วมกับเอกชน ที่ผลิตสารสกัด จากฟ้าทะลายโจร

◇ ยับยั้ง-ฆ่าไวรัสได้

ด้าน ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผอ.สถาบันชีว วัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การ ทดลองใช้ฟ้าทะลายโจร มีการวางแผนการ ทดลอง 3 แผน คือ 1.ใส่ฟ้าทะลายโจรในเซลล์ จากนั้นใส่ไวรัสเข้าไป เพื่อดูว่าเซลล์ที่มีฟ้า ทะลายโจรสามารถสร้างสารยับยั้งไวรัสได้หรือไม่ 2.นำฟ้าทะลายโจรผสมไวรัสโดยตรง ก่อนผสม เข้าในเซลล์ และ 3.เอาไวรัสเข้าเซลล์เลย หลัง จากนั้นใส่อาหารเลี้ยงเซลล์ผสมฟ้าทะลายโจร จากการทดลองทั้ง 3 สรุปได้ว่า การทดลองแผน 1 ไม่สามารถยับยั้งไวรัสได้ ส่วนการทดลองแผน 2 พบว่าปริมาณไวรัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก การศึกษาสารแอลโคโรกราฟิโกลด์ ในฟ้าทะลาย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

จากการทดลองทั้ง ๓ สรุปได้ว่าการทดลองแผน 1 ไม่สามารถยับยั้งไวรัสได้ ส่วนการทดลองแผน 2 พบว่าปริมาณไวรัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการศึกษาสารแอคโควาไรด์ ในฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งหรือฆ่าไวรัสได้โดยตรงในหลอดทดลอง ส่วนการทดลองแผน ๓ พบว่าสามารถยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนได้ ดังนั้น คอบใจทว่าฟ้าทะลายโจรฆ่าไวรัสและยับยั้งไวรัสได้โดยตรง แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นในหลอดทดลองเท่านั้น

ดร.ภญ.อัญชลี จุฑาพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้คำแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรว่า จากการทดลองในหลอดทดลองเบื้องต้น เห็นได้ชัดว่าไม่ควรกินฟ้าทะลายโจร เพื่อหวังผลในการป้องกันโรคที่ยังไม่มีอาการ หากมีอาการคล้ายเป็นไข้ ปวดเมื่อยตัว เจ็บคอ ควรกินฟ้าทะลายโจรทันที หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๒ วันควรไปพบแพทย์ ดังนั้นฟ้าทะลายโจรควรเป็นยาที่มีติดบ้านไว้ การกินฟ้าทะลายโจรสูงสุดไม่เกิน 5 วัน ส่วนการเก็บที่ควรมีผลิตภัณฑ์ระบุไว้ หากทำเองเป็นยาถูกกลืนเก็บได้ประมาณ 1 ปี

○ "มท." สั่งผู้ว่าฯดูแลบริจาค

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชน มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการบริจาคของอุปโภคบริโภค อาหารและเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตราการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะบริจาค ให้ประสานกับจังหวัดหรืออำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อช่วยในการจัดการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด โดยให้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลให้เป็นระเบียบด้วย

○ รอรับ 263 คนไทยกลับ

ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.พงษ์พิพัฒน์ ตระวาทิชัย โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพเพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ โดยคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผ่านสายการบินที่ยังอยู่ในมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ จำนวน 938 คน และมีแผนเดินทางกลับวันนี้คือ 263 คน นอกจากนี้ในวันที่ 24-25 เม.ย. มีกำหนดการการเดินทางกลับไทยของพระสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม จากการแสวงบุญที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย จำนวน 342 ราย แบ่งเป็นพระสงฆ์ 104 รูป แม่ชี 11 คน และญาติธรรม 56 คน ที่เหลือเป็นประชาชนทั่วไป สำหรับด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้ง 5 ด่าน ที่เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. มีการเดินทางกลับเข้ามาของพี่น้องประชาชนไทยแล้วจำนวน 503 คน และมีแผนเดินทางกลับวันนี้คือ 303 คน ทั้งหมด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมกันคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยทั้งหมดต้องอยู่ในมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ตามคู่มือสำเนาโดยการควบคุมของแต่ละจังหวัด

○ ต้นทุนฯรับมือโรคใหม่

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ นายฯ และ รมช.กลาโหม สั่งการขอให้ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ที่มีที่ตั้งในประเทศไทย ประสานกับกลาโหมอาเซียน วิจัยขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และการศึกษาร่วมกัน ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับมือกับปัญหาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอให้ใช้ศักยภาพของแต่ละเหล่าทัพ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค

นำผลผลิตตามฤดูกาลกระจายออกให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึง เช่นเดียวกับโครงการชนชาวนาเปลี่ยนปลาทูแล ที่กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบิน ขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมขึ้นภูมิภาค เพื่อให้เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าประมง และข้าวในภาวะเกิดวิกฤติโรคระบาด รมช.กลาโหม กำชับขอให้จัดเตรียมความพร้อมพื้นที่ และระบบบริหารจัดการตามมาตรการควบคุมโรค รองรับพระสงฆ์และญาติธรรม ที่จะเดินทางกลับจากกิจกรรมแสวงบุญในอินเดีย โดยขอให้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามพระวินัยและกิจของสงฆ์

○ แห่ทยอยกลับวันที่ 2

สำหรับบรรยากาศต่างจังหวัดที่ด่านพรมแดนเขต จ.ยะลา แรงงานไทยในมาเลเซีย 39 คน พากันเดินทางกลับเข้ามาก่อนจะผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ จากนั้นเดินทางหมดไปกักตัวในสถานที่ตามคู่มือสำเนาที่รัฐจัดหาไว้ให้ บางส่วนกักตัวที่สถาบันราชภัฏยะลา สาขาเบตง ส่วนที่สามกักตัวที่ท่ากลาง จ.ปัตตานี จุดศูนย์กักตัวคัดกรองการแพร่ระบาด แรงงานไทยที่เข้ามาทางด่านสุโหงโกลก-ลก จ.นราธิวาส และด่านทาง จ.สตูล รวม 167 คน จากนั้นพาทั้งหมดไปกักตัวที่โรงแรม สยามกีฬากลางที่เตรียมไว้

ส่วนที่ด่านพรมแดนสะเตาะ จ.สงขลา ในวันที่จะมีคนไทยในมาเลย์ 107 คน เดินทางข้ามเข้ามา โดยทุกคนต้องผ่านระบบคัดกรองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน จากนั้นพาทั้งหมดไปกักตัว 14 วัน อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านหมู่ 8 บ้านทุ่งล้าน จ.จะโหลง อ.จะนะ ต่อด้านขึ้นป้ายไม่ยอมให้นำผู้กลับมาจากมาเลย์มากักตัวในพื้นที่ เนื่องจากเกรงจะแพร่เชื้อ สำหรับนักเรียนทุนเอเอฟเอส 162 คน ที่เดินทางกลับจากสหรัฐ ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมต้อนรับ ก่อนนำทั้งหมดไปกักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี เป็นเวลา 14 วัน

○ กทม.ทำความสะอาดทั่ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ กทม.ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมทั้งแจกอาหารข้าวกล่องภายในตลาดต่าง ๆ เช่น บริเวณสำนักงานเขตพญาไท, สำนักงานเขตธนบุรี, บางแค, พระโขนง, ดอนเมือง, ชุมชนเป็นเจริญ 4, วงเวียนชุมชนเป็นเจริญ 1, ชุมชนเมืองใหม่ นาลย์ทอง, ซอยนิมิตใหม่ 22 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา, เขตพระนคร, เขตห้วยขวาง และซอย 20 มิถุนาแยก 19.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ลูกฮือต้าน 'ล็อกดาวนั'
ลามทั่วสหรับ
อ้างอยากอยู่อย่างเสรี

ยอดตายมะกันแตะ 4หมื่น
อนามัยโลกห่วงแอฟริกา
ศูนย์กลางแพร่เชื้อแห่งใหม่

ชาวอเมริกันชุมนุมประท้วงในหลายรัฐทั่วประเทศ กดดันให้รัฐบาล
ท้องถิ่นยุติการชัตดาวนัเศรษฐกิจและบังคับประชาชนอยู่บ้าน ในขณะที่
ยอดตายของคนอเมริกันแตะ 4 หมื่นศพ ด้านองค์การอนามัยโลก
กังวลว่า ทวีปแอฟริกา จะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่
ของไวรัสโควิด-19 ด้วยเงื่อนไขทั้งด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข
หลังผู้ป่วยตายเพิ่มมากขึ้น

▶▶▶ ต่อ : สหรัฐ - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สหรัฐ

รายงานเอเอฟพี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระบุว่า วันเสาร์ที่ผ่านมา มีชาวอเมริกันหลายพันคนในหลายมลรัฐชุมนุมประท้วงตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อคัดค้านมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้ผู้คนกว่าครึ่งประเทศต้องอยู่กับบ้าน ผู้ชุมนุมเหล่านี้ได้แรงหนุนส่งจากทวิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ที่เรียกร้องให้ “ปลดปล่อย” รัฐมิชิแกน, มินนิโซตา และเวอร์จิเนีย ซึ่งล้วนมีผู้ว่าการรัฐเป็นเดโมแครต จากคำสั่งบังคับให้คนอยู่บ้าน

ที่เมืองคองคอร์ด รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ซึ่งผู้ว่าการรัฐเป็นรีพับลิกัน ผู้ประท้วงราว 400 คน ชุมนุมกันท่ามกลางสายฝน หน้าที่ทำการรัฐบาล บ้างอยู่ในรถ บ้างลงมาชุมนุมข้างนอก หลายคนถืออาวุธปืนสวมชุดคล้ายเครื่องแบบทหารและปิดบังใบหน้า โบกธงชาติและชูป้ายข้อความ เช่น “ตัวเลขโกหก”, “เปิดนิวแฮมป์เชียร์ใหม่” และ “อยู่อย่างเสรี หรือไม่มีก็ตาย” เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการกักกันก่อนถึงกำหนดวัน 4 พฤษภาคม

ปช.รัฐเท็กซัสอยากเปิดเมือง

รัฐเท็กซัส มีผู้ประท้วงมากกว่า 250 คน ชุมนุมด้านนอกอาคารรัฐสภาของรัฐในเมืองออสติน หนึ่งในนี้คือ อเล็กซ์ โจนส์ นักทฤษฎีสมคบคิดผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อินโฟวอร์ส ผู้ประท้วงกล่าวกันว่าถึงเวลาที่ต้องเปิดเท็กซัสอีกครั้ง ให้ผู้คนได้กลับไปทำงาน

เมืองแอนนาโพลิส รัฐแมริแลนด์ ผู้ประท้วงพากันชูป้ายข้อความเช่น “ความจนก็ฆ่าคนเหมือนกัน” นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมืองที่คนอเมริกันออกมาประท้วงกัน เช่นที่ เมืองโคลัมเบีย รัฐโอไฮโอ และซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และที่รัฐอินดีแอนา, เนวาดา และวิสคอนซิน โดยมีผู้ชุมนุมไม่กี่คนที่ยังปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

การประท้วงถูกบังคับให้คนอยู่บ้านที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดคือที่เมืองแลนซิง รัฐมิชิแกน เมื่อวันพุธที่แล้ว ซึ่งมีคนเข้าร่วมราว 3,000 คน ซึ่งเป็นการจัดโดย

กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เป็นพันธมิตรกับพรรครีพับลิกัน

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก ถึงช่วงบ่ายวันอาทิตย์ สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วเกือบ 739,000 ราย เสียชีวิตเกิน 39,000 ราย ผลสำรวจของศูนย์วิจัยพีวเมื่อไม่กี่วันก่อนชี้ว่า คนอเมริกันส่วนใหญ่ ราว 2 ต่อ 1 วิตเรื่องการยกเลิกมาตรการเร็วเกินไป

คาดสหรัฐยังตายอีกเยอะ

รอยเตอร์รายงาน ว่า แบบจำลองของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์กล่าวว่า การปฏิบัติตามคำสั่งอยู่บ้านอย่างเคร่งครัดใน 42 มลรัฐ จาก 50 มลรัฐ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดคาดการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐลง โดยแบบจำลองทำนายว่าสหรัฐจะมีผู้เสียชีวิต 60,308 คน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม ลดลง 12% จากคาดการณ์เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว และยังทำนายด้วยว่า บางรัฐอาจเริ่มผ่อนคลายมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม

ในการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตั้งคำถามถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หลังจากเขาริทวีตข้อความของนักวิเคราะห์หัวอนุรักษ์นิยมรายหนึ่งที่ตั้งคำถามว่า ชาวมุสลิมจะถูกบังคับให้ทำตามมาตรการนี้ อย่างเข้มงวดแบบเดียวกับที่ชาวคริสต์โดนช่วงอิสเตอร์หรือไม่ โดยทรัมป์บอกว่า เขาหวังว่าชาวมุสลิมจะรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงรอมฎอนด้วย แต่ทรัมป์ไม่ยอเยินนับนมว่าประเทศนี้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างมาก พวกเขาตามล่าโบสถ์คริสต์ แต่ไม่ค่อยตามล่ามัสยิด

อนามัยโลกห่วงทวีปแอฟริกา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจาก

เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน ว่า พญ.มัตซิดิโซ โมเอติ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ประจำทวีปแอฟริกา กล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกาฬทวีป ว่าโดยทั่วไปแล้ว ชาวแอฟริกันส่วนใหญ่ไม่เดินทางออกต่างประเทศมากนัก อาจด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเข้าสู่ทวีปแอฟริกาได้มานานระยะหนึ่งแล้ว และแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบสาธารณสุขในทวีปที่ส่วนใหญ่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้นอัตราการแพร่ระบาดมักเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง พบมากในแอฟริกาใต้ ไบอูร์โคสต์ จึงมีความเสี่ยงสูงมาก ว่าทวีปแอฟริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่

บอกเป็นเรื่องราวร้ายที่สุด

ทั้งนี้ รายงานโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจสหประชาชาติแห่งแอฟริกา (ยูเอ็นอีซีเอ) คาดการณ์ว่า “ในสถานการณ์เลวร้ายน้อยที่สุด” การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทวีปแห่งนี้ อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 300,000 คน แต่ “ในสถานการณ์เลวร้ายมากที่สุด” อาจมีผู้เสียชีวิต 3.3 ล้านคน และผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1,200 ล้านคน และแม้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางระยะห่างทางสังคม “อย่างเคร่งครัดที่สุด” จำนวนผู้ป่วยสะสมอาจมากถึง 122 ล้านคน

อนึ่ง อีอิปต์เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกา ที่มีกรณียืนยันการพบผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้พบการแพร่ระบาดในอย่างน้อย 56 ประเทศ และดินแดน ในภูมิภาค มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 1,031 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 20,000 คน และได้รับการรักษาหายแล้วเกือบ 5,000 คน โดยประเทศที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือแอฟริกาใต้ อย่างน้อย 3,034 คน ส่วนแอลจีเรียมีผู้เสียชีวิตสะสมสะสมมากที่สุด อย่างน้อย 367 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เยอรมนีติดเชื้อเพิ่มเพียบ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอรมนีมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นอีก 2,458 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็น 139,897 รายแล้ว นับเป็นยอดรายวันที่ลดลงจาก 1 วันก่อนหน้าที่มีจำนวนถึง 3,609 ราย เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา โดยยอดดังกล่าวนับเป็นยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น 4 วันติดต่อกันก่อนที่จะลดลงในวันเดียวกันนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตแล้ว 184 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 4,294 ราย นับว่าลดลงจากยอดเมื่อ 2 วันก่อนหน้านี้นี้ 299 และ 242 ราย ตามลำดับ

จีนกังวลเชื้อไวรัสหลบใน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ว่าคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์เป็นการรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 รายวัน ว่ามีการยืนยันผู้ป่วยใหม่อีก 16 คนในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 82,735 คน ขณะเดียวกันไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตใหม่ในรอบวันเดียวกันที่ผ่านมา สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจึงยังคงอยู่ที่อย่างน้อย 4,632 คน ด้านผู้ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการได้รับการยืนยันอีก 44 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างน้อย 999 คน ส่วนจำนวนผู้ป่วยคงเหลือในระบบมีอย่างน้อย 1,041 คน รวมผู้ป่วยยังมีอาการวิกฤตอีก 85 คน หลังมีผู้ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 33 คน ในรอบวันที่ผ่านมา เพิ่มสถิติผู้ที่ได้รับการรักษาหายเป็นอย่างน้อย 77,062 คน

'เมียนมา' เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ว่ากระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ เป็นการ

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในรอบวันที่ผ่านมา ว่า มีการยืนยันผู้ป่วยใหม่อีก 9 คน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 107 คน

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยใหม่กลุ่มที่พบล่าสุดนั้น อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กชายอายุเพียง 1 ปีครึ่ง และผู้ป่วยทุกคนไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุดก่อนล้มป่วย แต่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 5 คน โดยผู้เสียชีวิตคนล่าสุดคือ "ผู้ป่วยคนที่ 86" เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 78 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอินแสง เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 17 เม.ย. และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา

ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดภายในประเทศ รัฐบาลเมียนมาออกคำสั่งเคอร์ฟิวในเวลากลางคืนที่กรุงเนปิดอว์ ภูมิภาคย่างกุ้ง และภูมิภาคมันตะเลย์ และการห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา

ติดเชื้อ 2.3 ล้านคน - คับ 1.6 แสนศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ยังคงระบาดออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2,340,539 ราย เสียชีวิต 160,896 ราย ซึ่งสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ 39,015 ราย ตามด้วยอิตาลี 23,227 สเปน 20,639 ฝรั่งเศส 19,323 และอังกฤษ 15,464

ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ สหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 738,923 สเปน 194,416 อิตาลี 175,925 ฝรั่งเศส 151,793 เยอรมนี 143,724 และอังกฤษ 114,217 ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายขาดแล้วอยู่ที่ 600,703 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ศบค.จ่อเคาะปลดล็อก เปิดห้าง-ร้านตัดผม ลุ้นดีเดย์เริ่ม1พฤษภาคม

เช่นทรัลแจ้งพนง.รายงานตัว
เปิดชื่อเจ้าสัว'บิกตู'เชิญหารือ
'ลำซำ- โสภณพนิช-หวังหลี'
ไทยติดเชื่ออีก32ราย/ไม่มีตาย

ศบค.แถลงป่วยเพิ่ม 32 ราย สะสมอยู่ที่ 2,765 ราย
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นวันที่สอง ทำให้ยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 47 ราย หายป่วยเพิ่ม 141 ราย รวมหาย
ป่วยสะสม 1,928 ราย รักษาตัวในรพ. 790 ราย ห่วง
วัย 20-29 ปี เสี่ยงติดเชื่อมากที่สุด และเป็นพาหะนำ
ไปสู่ครอบครัว บัดเปิดห้าง-ร้านค้าสถานประกอบการ
1 พฤษภาคม ชีพสุติกรรมประช.มีผลต่อมติศบค.
ให้เปิดหรือปิดต่อ ด้านภาคเอกชนขงแผนริสตาร์ที
ธุรกิจให้ทยายกขปล่อยผี 20 เมษายนนี้ แบ่งกลุ่มจัดโซน
ตามความเสี่ยง ▶▶▶ ต่อ : เปิดห้าง -หน้า 10

มั่นคง ครองไป ครองมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เปิดห้าง

“เขียว-เหลือง-แดง”พร้อมเกณฑ์ปฏิบัติ คุ่มแพร่เชื้อ ด้านบิ๊กคู่เชื่อมรพ.สนามที่ 1 ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แวะตรวจด้าน ดอนเมือง ย้ำคุมเข้มการเดินทางประชาชน ช่วงเคอร์ฟิว เปิดบัญชีตระกูลเจ้าสัวเชิญ ภูเก็ตเศรษฐกิจทั้งระบบ ขณะทีมภาคไทยสั่ง ภูเก็ต เศรษฐกิจทั้งระบบ ขณะทีมภาคไทยสั่ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ย้ำต้องทำตามมาตรการ ภูเก็ต โคโรนา-19 ระบาดซ้ำ ย้ำต้องทำตามมาตรการ ภูเก็ต เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก เปิดบัญชี ภูเก็ต เจ้าสัวเชิญหรือ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ ภูเก็ต แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ ภูเก็ต ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในประเทศไทย ย้ำ ภูเก็ต ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย ทำให้ยอด ภูเก็ต ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,765 ราย หายป่วย ภูเก็ต เพิ่มขึ้น 141 ราย รวมหายป่วยสะสม ภูเก็ต 1,928 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ภูเก็ต 790 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ภูเก็ต ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ 47 ราย

กทม.-นนท์มีผู้ป่วย-33จว.ปลอดภัย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวคือว่า โดยกลุ่ม ภูเก็ต อายุ 20-29 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูงสุด ภูเก็ต หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของผู้ป่วยทั้งหมด ภูเก็ต ขณะที่ กทม.และนนทบุรี ยังมีแนวโน้มเจอ ภูเก็ต ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ที่มีประชากร ภูเก็ต รวมกันกว่าสิบล้านคน และขณะนี้มีการพูด ภูเก็ต กันว่าคนออกจากบ้านมากขึ้น จึงเป็นตัวชี้วัด ภูเก็ต ด้านหนึ่งว่าเราจะคงตัวเลขการติดเชื้อได้ ภูเก็ต เท่าไร ส่วนต่างจังหวัดมีจำนวนผู้ป่วยขึ้นๆ ภูเก็ต ลงๆ ขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคมีแนวโน้ม ภูเก็ต ลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้หายป่วยแล้ว ถือ ภูเก็ต เป็นกลุ่มปลอดภัย เป็นผู้มีภูมิคุ้มกัน และอยาก ภูเก็ต ให้มาบริจาคพลาสมา เพราะเท่าที่ทราบยัง ภูเก็ต มาบริจาคไม่น้อยถึง 100 คน นอกจากนี้ ภูเก็ต ขณะนี้ 33 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ภูเก็ต เพิ่มขึ้น 14 วันที่ผ่านมา โดยมี 4 จังหวัด ภูเก็ต ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา สกลนคร และสุรินทร์

หวังวัยทำงาน49%นำเชื้อเข้าบ้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวไว้ว่า จากการ ภูเก็ต วิเคราะห์ของกองระบาดวิทยา กระทรวง ภูเก็ต สาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่เดือนมกราคม-18 ภูเก็ต เมษายน พบผู้ป่วยช่วงอายุ 20-39 ปี มี ภูเก็ต 1,334 ราย คิดเป็น 49% หรือครึ่งหนึ่งของ ภูเก็ต ผู้ป่วยทั้งหมด เสียชีวิตไป 3 ราย มีอาชีพ

เสี่ยงเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร 19% รับจ้างทั่วไป 18% พนักงาน ภูเก็ต บริษัท พนักงานโรงงาน 14% คนกลุ่มนี้ ภูเก็ต เป็นวัยสังคม พบปะผู้คน เป็นพาหะไปสู่ ภูเก็ต คนในบ้าน เน้นย้ำว่าข้อมูลนี้จะเกี่ยวเนื่องกับ ภูเก็ต การพิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิด โดยต้องใช้ ภูเก็ต สถิติเป็นตัวนำในการตัดสินใจ

คนไทยกลับมากสุดช่วง18-25เมย.

สำหรับการช่วยเหลือนคนไทย ภูเก็ต ในต่างประเทศที่เดินทางกลับไทย วันนี้ (19 เมษายน) จะมีคนไทยเดินทางกลับ ภูเก็ต จาก 3 ประเทศได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 27 คน ภูเก็ต บาห์เรน 74 คน ซึ่งจะลงที่สนามบิน ภูเก็ต สุวรรณภูมิ และสหรัฐ 162 คน ในจำนวนนี้ ภูเก็ต เป็นนักเรียนเอฟเอสด้วย จะลงที่สนามบิน ภูเก็ต อู่ตะเภา อย่างไรก็ตาม ในส่วนคนไทยใน ภูเก็ต ประเทศเพื่อนบ้านที่จะเดินทางกลับผ่าน ภูเก็ต ด้านชายแดน ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน ภูเก็ต มี 3,211 คน ส่วนคนไทยที่จะกลับจาก ภูเก็ต มาเลเซียมี 2,548 คน โดยในแต่ละวันรับ ภูเก็ต ได้ 350 คนใน 5 ด้านของจังหวัดชายแดน ภูเก็ต ภาคใต้ ซึ่งจากตัวเลขที่ลงทะเบียนไว้มีการ ภูเก็ต กระแสตัวช่วงวันที่ 18-25 เม.ย.จำนวนมาก ภูเก็ต แต่ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.จะเหลือเพียง ภูเก็ต หลักหน่วยและหลักสิบ จึงอยากให้กระจาย ภูเก็ต ตัวไปช่วงเวลานั้น ไม่อยากให้เกิดจุดตัว ส่วน ภูเก็ต กรณีที่มีประชาชนโดยรอบพื้นที่กักตัวของรัฐ ภูเก็ต กังวลว่าจะติดเชื้อโรคนั้น ขอให้ประชาชน ภูเก็ต ในชุมชนหรือบริเวณนั้นมั่นใจ 100% ว่า ภูเก็ต ไม่มีโอกาสติดเชื้อแน่นอน เพราะทุกสถาน ภูเก็ต ที่ให้เป็นสถานที่กักตัวของรัฐ ต้องผ่านการ ภูเก็ต ประเมินของกระทรวงสาธารณสุขและฝ่าย ภูเก็ต ความมั่นคงแล้ว

มติสคบ.เปิดหรือปิดขึ้นกับประช.

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวระบุ ภูเก็ต สถานประกอบการบางแห่งเตรียมพร้อมเปิด ภูเก็ต บริการวันที่ 1 พฤษภาคมและอาจมีพนักงาน ภูเก็ต กลับมาทำงานจำนวนมาก รัฐมีมาตรการ ภูเก็ต ป้องกันอย่างไร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า วันที่ ภูเก็ต 1 พฤษภาคมอาจเป็นการดีความ เนื่องจาก ภูเก็ต พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะหมดอายุวันที่ 30 เมษายน ภูเก็ต แต่ยังไม่ได้นับถือว่ายุติแต่ตรงนี้ก็รีบบวก ภูเก็ต เพิ่มต่อ ต้องใช้มติของที่ประชุม สบค.ชุดใหญ่ ภูเก็ต ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก ภูเก็ต รัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นผอ.สบค.

ต้องหารือก่อนมีมติใดๆ ออกมา โดยต้อง ภูเก็ต ใช้ชุดข้อมูลต่างๆ รวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิด ภูเก็ต ขึ้นจริงในช่วงเวลาใกล้ๆ วันที่ 30 เมษายน ภูเก็ต เป็นตัวบอก ส่วนที่ภาคธุรกิจเตรียมพร้อม ภูเก็ต เปิดนั้น อาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ อาจเปิด ภูเก็ต ต่อหรือเปิดจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ ขึ้น ภูเก็ต อยู่ที่พฤติกรรมของคนไทยด้วย

ย้ำคนไทยร่วมมือ90%อดทนต่อ

“การจะให้เกิดความมั่นใจได้ คนไทย ภูเก็ต ต้องร่วมมือกันมากกว่า 90% ถึงจะกค ภูเก็ต การติดเชื้อได้ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยแต่ละวัน 30 ภูเก็ต ราย อยู่ในความพึงพอใจระดับหนึ่ง แต่ยัง ภูเก็ต ไม่ได้เพียงพอ ต้องด้าสิบให้ได้ ต้องเกิดเชื่อ ภูเก็ต รายใหม่ให้น้อย จะครึ่งหรือห้อย่อนเป็นเรื่อง ภูเก็ต การบริหารสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน มีการ ภูเก็ต พูดกันว่าไม่กลัวโรค แต่กลัวอดตาย จึงทำให้ ภูเก็ต มเห็นภาพคนต่อคิวรับของบริจาค ซึ่งช่วย ภูเก็ต ผ่อนคลายได้บ้าง แต่หลักการคือ ต้องเว้น ภูเก็ต ระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ต้องสงสัย ภูเก็ต อกว่าทุกคนมีโอกาสแพร่เชื้อ จึงขอให้ทุกคน ภูเก็ต เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดทั้งส่วนตัวและ ภูเก็ต สังคม เราต้องไปในทิศทางเดียวกัน ต้อง ภูเก็ต ทำให้เป็นพฤติกรรมใหม่ที่เป็นปกติ ฝากทุกคน ภูเก็ต ยังต้องอดทนกันต่อ”โฆษก สบค.กล่าว

หวังแจกของยารักษาวันระงับห้าง

และว่า สำหรับผู้ที่บริจาคและแจก ภูเก็ต จ่ายสิ่งของให้ประชาชนนั้น เป็นเรื่องต้อง ภูเก็ต ยังพยายามจัดสมดุลให้ดี การช่วยเหลือนั้นดี ภูเก็ต นี้ แต่ต้องดีอีกนิดคือ ประสานหน่วยงานของ ภูเก็ต รัฐหรือเชื่อมโยงกับฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อ ภูเก็ต วางแผนจัดลำดับให้ดี ให้เกิดการหนุนมของ ภูเก็ต คนน้อยที่สุด และมีระยะห่างเหมาะสม ไม่ให้ ภูเก็ต เกิดกระบวนการแย่งชิง ซึ่งภาครัฐเข้ามาช่วย ภูเก็ต ในแง่ของความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขงแผนริสตาร์ธุรกิจหลังปลดล็อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี ภูเก็ต 18 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ภูเก็ต มี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ภูเก็ต อง ประเทศไทย ในฐานะคณะที่ปรึกษาด้าน ภูเก็ต ธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ สบค.ซึ่งรับผิดชอบมาตรการกลับมาเปิด ธุรกิจใหม่หลังล็อกดาวน์ เปิดเผยว่า คณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนเปิดธุรกิจใหม่ หลังสิ้นสุดการล็อกดาวน์ โดยการจัดทำ แผนหอการค้าร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ นักวิชาการด้านระบาดวิทยา กระทรวง สาธารณสุข กำหนดประเภทธุรกิจที่จะกลับ มาเปิดบริการ พร้อมกำหนดกลุ่มพื้นที่จะ กลับมาเปิดดำเนินการ (area base) โดย แบ่งเป็นกลุ่มสีแดง-สีเหลืองและสีเขียว เบื้องต้นดูแล 6-7 กลุ่ม อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, สนามกีฬา กลางแจ้ง, สนามกีฬาในร่ม/กลุ่มฟิตเนส, ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม, ผับ-บาร์, ห้อง เกมรูม, ออฟฟิศให้เช่า และร้านค้าเฉพาะ สินค้า เช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าง โฮมโปร

ทั้งนี้ นายกสิณท์เปิดเผยว่า ในการ จัดประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิดดำเนินการ เป็นการดำเนินงานร่วมกับทีดีอาร์ไอและ นักวิชาการระบาดวิทยา จะกำหนดลิสต์ออก มาก่อนเสนอเลขาธิการสภาพัฒนาวันที่ 20 เมษายนนี้ โดยจะแบ่งเป็นสีเขียว-เหลือง- แดงเหมือนกัน ขึ้นกับว่าธุรกิจนั้นมีมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคได้หรือไม่

ร่างเกณฑ์คุมระบอดใครทำได้เปิดได้

ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณาจะแบ่งประเภท ธุรกิจว่า เป็นกลุ่มที่ควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ เช่น สนามมวย เป็นสนามกีฬา ควบคุมการใช้เสียงได้หรือไม่ เพราะการใช้เสียงหมายถึงการเปล่งเสียงออก มาจะมีน้ำลาย/สารคัดหลั่งที่แพร่กระจาย ออกมาด้วย ต้องดูว่าจะควบคุมอย่างไร หรือกรณีร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการ ได้ หากปฏิบัติตามมาตรการ เช่น เว้นระยะ ห่างของโต๊ะ-เก้าอี้ หรือร้านที่เป็นห้องแอร์ ต้องมีระบบอากาศถ่ายเท มาตรการตรวจสอบวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์หน้ากอนามัย ป้องกันผู้มาใช้บริการ

ยักษ์ค้าปลีกลุ้นเปิดพ.ค.

รายงานข่าวจากผู้ประกอบการ ศูนย์การค้ารายใหญ่เปิดเผยว่า เตรียม ความพร้อมส่วนต่างๆ เพื่อเปิดบริการ อีกครั้ง อาทิ มาตรการความปลอดภัย เพื่อ ให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ ระบาด โดยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตาม สัดส่วนพื้นที่ ระยะห่างโต๊ะเก้าอี้ในร้านอาหาร ฯลฯ ประเมินว่าจากการที่คนต้องทำงาน ที่บ้าน (Work from Home) ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน อยากร่อนคลาย อยากรู้ออก เพื่อทำให้ช่วงแรกน่าจะมีผู้มาใช้บริการ มากพอสมควร โดยเฉพาะร้านอาหาร แต่ คงเทียบกับการปกติไม่ได้

“เราเตรียมแผนการตลาดต่างๆ ไว้ หลายระดับ ต้องยอมรับว่า นี่คือการเปิด บริการในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และอีกนาน กว่าที่สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ”

แหล่งข่าวผู้ประกอบการค้าปลีก เปิดเผยว่า มีแนวโน้มที่ภาครัฐจะอนุญาตให้ ห้างและศูนย์การค้าต่างๆ เปิดบริการได้วันที่ 1 พฤษภาคม เร็วกว่าที่คาดกันไว้ ส่วนหนึ่ง นำมาเพื่อลดความกดดันแรงงานที่ขาด รายได้จากการปิดร้านและรัฐบาลไม่สามารถ ช่วยเหลือได้ทุกคน

เสนอนายกฯตัดสินใจ20เม.ย.

แหล่งข่าวจากรัฐบาลเปิดเผยว่า คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนของ สบค.ระบุว่า วันที่ 20 เมษายน 2563 ทีม ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มี นายกสิณท์ สารสิน เป็นประธานกลุ่มศึกษา แนวทางภาคธุรกิจที่สามารถกลับมาเปิดให้ บริการได้ จะเสนอแผนริสตาร์ทธุรกิจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ สบค.พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุขและสภาพัฒนา โดยมิตีมแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ใน สบค.ร่วมพิจารณาชี้ขาดว่า จะเปิดแค่ไหน เพียงใด โดยอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ เช่น แนวโน้มผู้ติดเชื้อ เป็นปัจจัยชี้ขาดหลัก ว่า จะคลายล็อกธุรกิจประเภทใดและพื้นที่ใด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกเหมือน สิงคโปร์และญี่ปุ่น

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เปิดห้าง

เซ็นทรัลเรียกพนักงานตัวแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทสรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด ได้ส่งจดหมายถึงลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าว่า ขอแจ้งการเตรียมการเปิดบริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตามที่คาดว่าจะเปิดบริการวันที่ 1 พ.ค.2563 เวลาเปิด-ปิด สาขาตามปกติของแต่ละสาขา เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดให้บริการ ห้างฯ ขอให้ท่านโปรดเตรียมความพร้อมเรื่องพนักงานขาย PC/BA ที่ต้องกลับมาทำ

หน้าที่ขายสินค้าในสาขาให้ได้ทันตามกำหนด โดยขอให้ท่านโปรดตรวจสอบเช็คสุขภาพและความพร้อมของพนักงานก่อนส่งพนักงานเข้ามาทำงานที่สาขา ตามข้อกำหนดในหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับการกลับมาปฏิบัติงานของพนักงาน ที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ขอให้พนักงานเข้ารายงานตัวที่สาขา ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ห้างฯขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่าน ตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้รับเชิญสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา

นายกฯตรวจรพ.สนามมธ.รังสิต

สำหรับความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.กลาโหมนั้น ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายฯเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แห่งแรกของประเทศไทย ที่อาคารดีลักซ์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลสนามได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมจัดระบบรับผู้ป่วย ยาเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์อย่างครบครัน และนำหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มาร่วมด้วย เพื่อให้แพทย์เข้าถึงผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องสัมผัส หรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยมากเกินไป

การดำเนินการของโรงพยาบาลสนามนี้ เป็นแบบนำร่องโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาริบัติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รองรับผู้ป่วยได้ 308 เตียง เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐ ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และพักดูอาการอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมงแล้ว พบว่าไม่มีภาวะวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออยู่ห้องไอซียู ผู้ป่วยจะถูกนำมาส่งเพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติระหว่างอยู่ที่นี้ จะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินคอยช่วยเหลือส่งตัวรักษาต่อในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ซึ่งขยายแผนรองรับผู้ป่วยวิกฤติได้ถึง 60 คน ใช้ระยะเวลาเดินทางเคลื่อนย้ายเพียง 5 นาที

ขอบคุณให้กำลังใจบุคลากร

ทั้งนี้ นายฯกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ที่เสียสละทุ่มเทอย่างไม่เห็นเหน็ดเหนื่อย เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. รวมทั้งขอบคุณนักศึกษา และบุคลากรที่เคยพำนักอยู่ในอาคารนี้ที่เสียสละให้อาคารนี้มาผ่าตัดแปลงเป็นโรงพยาบาลรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเรื่องที่ย่อหยิ่งในความเสียสละและตั้งใจร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อเอาชนะโควิด-19 และช่วยกันทุกวิถีทางไม่ให้โรคร้ายนี้มาคร่าชีวิตพ่อแม่พี่น้องและญาติของเราทุกคน

แวะตรวจด่านดอนเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังออกจากโรงพยาบาลสนาม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายฯได้แวะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจดอนเมือง สอบถามข้อมูลการเดินทางของประชาชน มากน้อยขนาดไหน รับทราบว่ามีไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่น่าหนักใจ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกรัฐมนตรี ขอให้ยึดมั่นในหน้าที่และขอบคุณทุกที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้มาตรการต่างๆ ดำเนินไปด้วยดี หากขาดเหลืออะไร ขอให้รีบแจ้ง จะรีบแก้ปัญหาให้อย่างทันที

ยันส่งจม.ถึง 20 เจ้าตัว ไม่ได้ขอเงิน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.กลาโหม เตรียมส่งจดหมายถึง 20 มหาเศรษฐี ว่า ไม่ใช่เพื่อขอเงินนำมาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงผลกระทบที่ตามมา แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมหาเศรษฐีที่มีประสบการณ์แต่ละธุรกิจว่าจะช่วยเหลือประเทศร่วมกับรัฐบาลได้อย่างไร หรือมีแนวทางใดที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นประโยชน์ เพราะเชื่อว่าแต่ละคนล้วนมีมุมมองและเครือข่ายที่นำไปดำเนินการต่อได้อยู่แล้ว

โลกาภิวัตน์หน้า-ไม่เน้น 20 อันดับแรก

“ความตั้งใจของนายฯ เพื่อระดมสมองจากคนมีประสบการณ์ เพราะถึงเวลาสำคัญที่ต้องร่วมมือกันอีกครั้ง โดยนายฯอยากได้ยินความเห็นด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับบางตัวบ้างแล้ว ขณะที่รายชื่อมหาเศรษฐีนั้นคงไม่ได้เจาะจงเฉพาะ 20 มหาเศรษฐีที่ถูกจัดอันดับว่ารวยที่สุดของประเทศเท่านั้น จะกระจายไปยังผู้นำนับแต่กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศที่ยังดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บางคนก็ไม่ได้มีชื่อติดใน 20 อันดับแรก แต่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม ธนาคาร ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การค้า การส่งออก คาดว่าถ้าหากที่หน้านายฯ จะทยอยเชิญเข้ามาพูดคุย” แหล่งข่าวระบุ

เปิดบัญชีเจ้าตัว-ไม่มีชื่อทักษิณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจดหมายเปิดผนึกที่นายกรัฐมนตรีจะส่งเทียบเชิญมหาเศรษฐีให้ช่วยระดมสมองแก้วิกฤติโควิด-19 นั้น เป็นการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบในทุกระดับ โดยรัฐบาลกำลังดำเนินการกู้เงินเพื่ออัดฉีดเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ภาคธุรกิจเอกชนจึงเป็นส่วนสำคัญที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยเฉพาะมหาเศรษฐีของไทยที่ถือว่ามั่งมีระดับโลก นายฯจึงเริ่มคิดตั้งแต่ต้นนี้ที่ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ถ้ารอให้การระบาดหมดไปแล้วค่อยมาเริ่มลงมือทำจะไม่ทันเวลา อย่างไรก็ตาม รายชื่อมหาเศรษฐีที่คาดว่าจะเทียบเชิญ เป็นผู้นำแต่ละอุตสาหกรรม อาทิ ตรีศกุลเจียรวนนท์ ถ้าชา โสภณพนิช หัวงสิทธิ์ มหาจักริกร รวมถึง นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายศิริ กาญจนพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และเป็นที่ยืนยันแน่นอนแล้วว่า ไม่มีชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากคิดเงื่อนไขเรื่องสถานะทางกฎหมาย รวมถึงไม่ปรากฏที่อยู่

มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เป็นหลักแหล่ง

พพร.ชี้นายกฯเจตนาดีปิดขอบริจาค

มีความเห็นจากนายชกร วัณบุญชนะ โฆษกพรรคพลังประชาชน (พปช.) ถึงกรณี นายกฯจะทำจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีไทย 20 อันดับแรก เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือประเทศในภาวะเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า นายกฯตั้งใจเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อหาข้อมูลใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ได้ขอรับบริจาคเงิน เหมือนที่หลายฝ่ายกล่าวหา และที่ผ่านมา นายกฯหรือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มาช่วยกันแก้ปัญหาให้ประเทศ อยากรบยกแกนนำฝ่ายค้านบางคนว่าอย่ามองแง่ลบ ให้คิดบวกบ้าง เวลาเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกัน ซึ่งเศรษฐีในเมืองไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบความสำเร็จสามารถนำองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมาช่วยประเทศได้ ที่ผ่านมานายกฯคงคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุด มีทุกภาคส่วนมาช่วยกันแก้ปัญหาโควิด-19 คนเห็นนักการเมืองบางคน ตรงบางคน มองแง่ลบมากๆ เช่น บอกว่าเป็นรัฐบาลขอทานบ้าง บริจาคแล้วจะได้อะไรบ้าง ซึ่งไม่เป็นความจริง อยากรู้ทุกฝ่ายเข้าใจพล.อ.ประยุทธ์ว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายมาช่วยกัน ร่วมแรงร่วมใจสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

วันชัยฯชี้วิจารณ์ไม่รู้กาลเทศะ

เช่นเดียวกับ นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในประเด็นเดียวกัน โดยเห็นว่า การที่นายกฯจะเชิญมหาเศรษฐี 20 คน มาปรึกษาหารือ นั้น นักการเมืองบางคน บางพรรค เอาไปล้อความยาวสาวความยืด จับประเด็นพลิกไปพลิกมาหาเรื่องโดยไม่เข้าท่า เป็นการเลินเล่อในสถานการณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้อย่างยิ่ง ไม่เหมาะกาลเทศะอย่างมาก รู้ทั้งรู้ว่าในสถานการณ์นี้ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครั้งนี้

มท.ท.ต้อนรับนร.AFS160คนกักตัว

ส่วนความคืบหน้าการเดินทางกลับประเทศของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศนั้น วันเดียวกันนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รมช.พาณิชย์พร้อมพล.ร.อ.สิทธิพร ภักเกษม เสธ.ท. พลเรือโทวราห์ แทนขำ รมช.พาณิชย์ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือโท

กฤษฎพล เรียงเล็กจันทน์ ผอ.การทำอากาศยาน อู่ตะเภา พลโทเทอดศักดิ์ คำขำ จก.ขว.ทบ. ผู้แทนกองทัพบก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง นายจิรศักดิ์ ตะปะโยทัย นายอำเภอ บ้านฉาง และผู้แทนกองทัพบก ต้อนรับ นักเรียนทุน AFS 162 คน เข้าเทมล่าสายการบิน OMNI เที่ยวบิน OAE6200 กลับจากสหรัฐฯ ลงจอดที่สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หลังลงเครื่อง ได้นำนักเรียนทั้งหมด เข้ากระบวนการคัดกรอง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิ โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ก่อนเดินทาง โดยรถบัสของฐานทัพเรือสัตหีบ 3 คัน เข้าที่พักริมโรงแรมบอมบาสกาศอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อดูอาการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ในจำนวนนี้มี 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นบุษย์กบ) แยกพักดูอาการยัง สวัสดิการกิจการอาคารรับรอง กองทัพเรือ

อก.จับมือเอกชนผลิตPPEใช้ซ้ำได้แล้ว

วันเดียวกัน เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “เตรียมผลิตชุด PPE ใช้ซ้ำได้” ระบุว่า “เรื่งๆ นี้ บ้านเราจะมียุทธภัณฑ์ป้องกันตนเอง PPE ที่ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบสารกันน้ำที่สามารถซักและใช้ซ้ำได้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ถึง 50% ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (อก.) จับมือภาคเอกชน ร่วมคิดค้นและอยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพการซักซ้ำ หากผ่านการทดสอบจะเร่งผลิต 40,000 ชุด ส่งมอบไปยังสถานพยาบาลต่างๆ โดยเร็วที่สุด จะทำให้ประเทศไทยมีชุด PPE ทดแทนเทียบเท่ากับ 800,000 ชุด (1 ชุดใช้ซ้ำได้สูงสุด 20 ครั้ง) นอกจากนี้ กำลังจัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE จากต่างประเทศ เพิ่มอีกชนิดละ 667,000 ชิ้น และจะจัดหาต่อเนื่องให้ได้ชนิดละ 5,000,000 ชิ้น ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดสรรหน้ากากอนามัย Surgical Mask ช่วงวันที่ 2-15 เมษายนที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้ว 21,400,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 228,000 ชิ้น และชุด PPE นำเข้าพร้อมอุปกรณ์จำเป็นครบชุด 246,000 ชิ้น

มท.สั่งผู้ว่าฯจัดระเบียบบริจาคสิ่งของ

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แดงลงวันที่ 18 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) โดยเคร่งครัดนั้น สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก และปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนมีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

“มท.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ข้อ 11 มาตราการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด โดยทำความเข้าใจกับผู้ประสงค์บริจาค ให้ประสานกับจังหวัด หรืออำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกสิ่งของเพื่อช่วยจัดการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยให้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญกำกับดูแลให้เป็นระเบียบด้วย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

3พรก.ระดม1.9ล้านล.สู้โควิด
โปรดเกล้าแล้ว

อีกฉบับ'ประชุมออนไลน์'
ต้นธุรกิจสีเขียวริสตาร์ด
ห้าง-ร้านตัดผมได้ลุ้นเปิด
ชง5เกณฑ์ปลดล็อกดาวน
กทม.งดขายเหล้า30เม.ย.
โปรดเกล้าฯ 3 พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท
เยียวยา-ฟื้นฟู ผลกระทบโควิด-19 เอกชนเสนอ
รบ.ริสตาร์ด แยกจังหวัด-ธุรกิจ เขียว-เหลือง-แดง
(อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๕)

ต่อจากหน้า 1

3พรก.

โปรดเกล้าฯ 4พร.ก.ฎ-ออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 4 ฉบับ และพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) 1 ฉบับดังนี้

พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 กำหนดให้กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 กำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดนี้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนด และให้อำนาจแห่งประเทศไทยมีอำนาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว ภายในวงเงินไม่เกินห้าแสนล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจตามที่กำหนดในพระราชกำหนดนี้

พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 กำหนดให้ดำเนินการเพื่อรักษาภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดนี้ ให้เป็นหน้าที่ และอำนาจของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันดำเนินการ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้บังคับใช้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทย จะเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ จะมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 การประชุมตามกฏหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฏหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฏหมาย

‘พ.ร.ฎ.’ คุมครองเงินฝาก5ล.

และ พ.ร.ฎ.กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2563 ให้จำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 53 วรรคหนึ่ง เป็นจำนวนห้าล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

‘บิ๊กตุ๋’ลุยตรวจเยี่ยมด่านเคอร์ฟิว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจ ในพื้นที่เขตปทุมวัน ทองหล่อ สุทธิสาร ห้วยขวาง ตามลำดับ เมื่อกลางดึกวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา โดยนายฯขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันและเข้มงวดตามข้อกำหนดและมาตรการ การตรวจเยี่ยมพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือไม่ออกนอกเคสสถาน และไม่มีข้อกักรว้างเกี่ยวกับความเข้มงวดของมาตรการนอกจากนี้ นายฯยังได้สอบถามพูดคุยกับประชาชนที่จำเป็นต้องออกจากบ้านช่วงเวลาเคอร์ฟิว เนื่องจากต้องพาลูกไปโรงพยาบาล เพราะมีบาดแผลจากการเล่นกันภายในครอบครัวโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นการตีกันแล้ว ยังมีเหตุจำเป็นนอกจากนี้ยังสอบถามถึงอาการและการรักษาทราบข่าวเรียบร้อยดีไม่มีอะไรรุนแรง และกำลังเดินทางกลับที่พัก

ขอบคุณหมอ-น.ศ.มธ. เสียสละ

ต่อมาในช่วงเช้า ทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม (Hospital) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แห่งแรกของประเทศไทย ที่อาคารติลลิกซ์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลสนามได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมจัดระบบการรับผู้ป่วย ยาเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์อย่างครบครัน และนำหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มาช่วยด้วย เพื่อให้แพทย์เข้าถึงผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องสัมผัส หรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยมากเกินไป

พล.อ.ประยุทธ์ทักสว่าขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่เสียสละทุ่มเทอย่างไม่เห็นเหนียว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง รวมทั้งขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรที่คอยพำนักอยู่ในอาคารนี้ ที่เสียสละให้อาคารนี้เข้ามาตัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ภายหลังออกจากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์รังสิต พล.อ.ประยุทธ์แะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจดอนเมือง สอบถามข้อมูลการเดินทางของประชาชน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้มาตรการต่างๆ ดำเนินไปด้วยดี

ป่วยเพิ่มโควิดอีก32ราย-ไร้ตาย

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า สถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 47 ราย รักษาหายสะสมที่ 1,928 ราย อยู่รักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 790 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิดเพิ่มใหม่ 32 ราย ใน 68 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,734-2,765 ราย พบในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 1,575 ราย ภาคกลาง 351 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 ราย ภาคใต้ 568 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

เชิญชวนคนหายแล้วบริจาคเลือด

นพ.ทวีศิลป์เปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยใหม่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 28 ราย มีประวัติสัมผัส/เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 18 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) 14 ราย รวมทั้งหมด 18 ราย ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 5 ราย 2.ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสผู้สวราชชาติ 3 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าแยกกักในสถานที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) กลับจากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย และอังกฤษ 2 ราย รวมทั้งหมด 4 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๕)

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่รักษา 790 ราย ซึ่งส่งผลให้การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์มีเพียงพอ และผู้ป่วยที่หายกลับบ้านแล้ว 1,928 ราย ขอย้ำว่าผู้ที่รักษาหายแล้วเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งขณะนี้ทางสภาการศึกษาไทยได้เปิดรับบริจาคพลาสมาเลือดของผู้ที่รักษาโรคโควิด-19 ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ล่าสุดพบว่ามีการบริจาคไม่ถึง 100 ราย การขอรับบริจาคจากผู้หายแล้ว เพื่อนำเลือดที่มีภูมิคุ้มกันไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยรายอื่นต่อไป จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนที่เคยป่วยและหายแล้วเข้าไปบริจาคเลือด

“ขณะนี้ไม่มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ต้องเข้ากักกันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ทั้งหมด 3 ประเทศ คือ 1.ประเทศอินโดนีเซีย 62 ราย 2.สหรัฐอเมริกา 3 ราย และ 3.อังกฤษ 4 ราย และความสำคัญของการเข้ากักกันตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ คือ เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลภายนอก” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ทั่วโลก208ประเทศติดเชื้อพุ่ง2.3ล.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 208 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 53 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 2,331,892 ราย อากาศหนัก 55,280 ราย รักษาหายแล้ว 596,850 ราย เสียชีวิต 160,763 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่ 138,913 ราย เสียชีวิต 39,015 ราย 2.สเปน 194,416 ราย เสียชีวิต 20,636 ราย 3.อิตาลี 175,925 ราย เสียชีวิต 23,227 ราย 4.ฝรั่งเศส 151,793 ราย เสียชีวิต 19,323 ราย 5.เยอรมนี 143,724 ราย เสียชีวิต 4,538 ราย 6.อังกฤษ 114,217 ราย เสียชีวิต 15,464 ราย 7.จีน 82,735 ราย เสียชีวิต 4,632 ราย 8.ตุรกี 82,329 ราย เสียชีวิต 1,890 ราย 9.อิหร่าน 80,868 ราย เสียชีวิต 5,031 ราย และ 10.เบลเยียม 37,183 ราย เสียชีวิต 5,453 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในสถานการณ์ทั่วโลก เมื่อวันที่ 19 เมษายน มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน 1 วัน 6,502 ราย โดยจำนวนนี้มีประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา 1,857 ราย อังกฤษ 888 ราย และฝรั่งเศส 642 ราย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางทวีปตะวันตกทั้งสิ้น ส่วนกรณีของประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 เมษายน มีผู้ป่วยที่ปรับเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เกิดขึ้นจากการปรับระบบข้อมูลที่ยังไม่ได้รับรายงาน แต่ในวันนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในประเทศ

ฝั่งเอเชียญี่ปุ่นพุ่ง-สิงคโปร์ตาม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ส่วนในทวีปฝั่งเอเชีย ประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยคือ ประเทศญี่ปุ่น พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 509 ราย สะสมอยู่ที่ 10,296

ราย ประเทศสิงคโปร์พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 942 ราย สะสมอยู่ที่ 5,992 ราย ซึ่งมีรายงานว่าเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจากแรงงานต่างชาติ ที่อยู่แออัดกันในพื้นที่พัก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2,765 ราย พบใน 68 จังหวัด กรมควบคุมโรคได้ จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 1,425 ราย 2.ภูเก็ต 192 ราย 3.นนทบุรี 150 ราย 4.สมุทรปราการ 108 ราย 5.ยะลา 99 ราย 6.ปัตตานี 90 ราย 7.ชลบุรี 84 ราย 8.สงขลา 56 ราย 9.เชียงใหม่ 40 ราย 10.ปทุมธานี 33 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 8 ราย

14วันไม่พบติดเชื้อ33จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน มีเพิ่มขึ้น 4 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สกลนคร และสุรินทร์ รวมเป็น 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก นุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุดรดิตดี อุทัยธานี ระยอง ตาก ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สกลนคร และสุรินทร์ นอกจากนี้พบว่า 9 จังหวัดไม่พบผู้ป่วยมาก่อน ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.ตราด 4.น่าน 5.บึงกาฬ 6.พิจิตร 7.ระนอง 8.สิงห์บุรี และ 9.อ่างทอง

เผย'กทม.-นนท์'เจอป่วยเพิ่ม

“ขณะนี้ประเทศไทยพบว่าพื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแนวโน้มการพบผู้ป่วยในพื้นที่ กทม.-นนทบุรีและต่างจังหวัดพบว่าในส่วนของ กทม.-นนทบุรีมีแนวโน้มว่าจะเจอผู้ป่วยมากขึ้น ส่วนต่างจังหวัดมีจำนวนที่ขึ้นๆ ลงๆ เนื่องจากมีผู้ที่เข้ากักกันตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนตัวเลขในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เป็นการกักกันคนที่มิโรคให้อยู่ในพื้นที่จำกัดและปลอดภัย พื้นที่ของ กทม.-นนทบุรีมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นจากสถานที่ชุมชนต่างๆ เช่น ห้าง ตลาดนัด และสิ่งนี้คือความสำคัญที่เราจะคงตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำที่สุดได้เท่าไร ซึ่งอยู่กับความร่วมมือของทุกท่าน ส่วนในภาคใต้มีจำนวนผู้ป่วยที่ลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

รัฐมีเงินแต่หาซื้อหน้ากากไม่ได้

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดส่งหน้ากากอนามัยตัวเลขที่จัดส่งไปแล้วอยู่ที่ 37 ล้านชิ้น ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขจัดส่งไปแล้ว 1.8 ล้านชิ้น เราเห็นการทำงานร่วมกันของทุกคน และทุกกระทรวง ขณะที่ N95 จัดส่งไปแล้ว 119,100 ชิ้น เป็นเรื่องที่สำคัญ เราไม่มีเงินที่อยากจะซื้อ แต่หาของขายไม่ได้ ส่วนชุดป้องกัน หรือ PPE ส่งไปแล้ว 8,640 ชุด และอยู่ระหว่างการจัดส่ง 10,650 ชุด ขอให้มั่นใจว่าอะไรก็ตามที่ภาครัฐจัดหา และทำจริง ส่วนข้อมูลการเคอร์ฟิวมีการชุมนุมแล้วสมจนต้องดำเนินคดีไป 68 ราย ออกนอกเคหสถาน 674 ราย โดยตัวเลขสูงสุดยังเป็น กทม.

รับคนจากมาเลเซียวันละ350คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงคนไทยในมาเลเซีย ขอลี้ภัยเข้าประเทศ รวมทั้งคนไทยบางส่วนที่รอดเดินทางกลับในประเทศต่างๆ จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ว่า ทาง ศบค.ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทำให้ทุกอย่างมีความเรียบร้อย พบว่าการลงทะเบียนของคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขยังไม่นิ่ง โดยเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน-30 เมษายน มี 2,548 คน สามารถรองรับได้วันละประมาณ 350 คน ผ่านด่าน 5 ด่านตามพื้นที่ชายแดนทางใต้ แต่ช่วงวันที่ 26-30 เมษายนนั้น พบว่าตัวเลขลงทะเบียนขอกลับไทยตัวเลขยังไม่ค่อยนิ่ง จึงไม่จำเป็นต้องกระจุกตัวในช่วงวันแรกๆ ขอให้กระจายกันเดินทางกลับ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขของคนไทยตามด่านอื่นๆ ในชายแดนทั่วประเทศ มีการลงทะเบียนแล้ว 3,211 คน ซึ่งลักษณะคล้ายๆ กันคือลงทะเบียนกระจุกตัวอยู่ในช่วงวันแรกๆ แต่ช่วงปลายเดือนตัวเลขมีเพียงสองหลักและหนึ่งหลักเท่านั้นเอง ดังนั้นขอให้กระจายกันกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบริหารจัดการได้ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า มีข้อมูลคนไทยที่อยู่ในมาเลเซีย 7,000 คน พักอาศัยตามรัฐต่างๆ กระจายกันไป โดยทางสถานทูตมีอาสาสมัครนำส่งยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือคนไทยด้วย

เปิดห้าง 1 พ.ค. ให้รอ คบค. ใหญ่ ชี้ชะตา

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงสถานการณ์การบางแห่งเตรียมพร้อมเปิดบริการในวันที่ 1 พฤษภาคม ว่า อาจจะเป็นการตีความจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน แต่ยังไม่ได้ออกว่าจะยุติแค่ครั้งนี้หรือบวกเพิ่มต่อไป จะต้องรอดูของ ศบค. ชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.ศบค. พิจารณาปรึกษาหารือก่อนมีมติ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการพิจารณารวมทั้งข้อมูลที่จะปรากฏขึ้นในสถานการณ์ช่วงใกล้ๆ วันที่ 30 เมษายนนี้ด้วย เพราะฉะนั้นการเตรียมการเปิดอาจจะเกิดจากหน่วยธุรกิจที่เตรียมพร้อม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งปิดต่อหรือเปิดตามชุดพฤติกรรมของคนไทย

วอนปชช. มั่นใจชุมชนใกล้ที่กัก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงแนวทางกำกับดูแลผู้ประสงค์ที่จะลงพื้นที่ไปแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนอย่างไรว่า เป็นเรื่องที่ต้องพยายามจัดสมดุลให้ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้ประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อวางแผนและจัดลำดับให้ดี เพื่อให้เกิดการชุมนุมของประชาชนน้อยที่สุดหรือมีระยะห่างที่เหมาะสมให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อคนรับจะได้มีความรู้สึกที่ดี

เมื่อถามว่า มีความกังวลจากประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงแรมหรือพื้นที่ที่ใช้สำหรับกักตัว ว่าลู่ลมหรือไม่ต้องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขอชี้แจงว่าก่อนที่จะ State Quarantine หรือ Local Quarantine มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางตั้งแต่เข้ามาประเทศไทย ถ้ามีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค จะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ต้น แต่หากไม่เข้าเกณฑ์ ก็จะต้องมาอยู่ที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่ State Quarantine ซึ่งมีการดูแลอย่างเข้มงวด มีการประเมินทั้งโครงสร้างอาคาร บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนเพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจว่าถ้าโรงแรมนั้นผ่านการประเมินของทางกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคงแล้ว มันใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าชุมชนบริเวณนั้นไม่มีโอกาสที่จะติดเชื่อแน่นอน

แพทย์-อดีตนักสธ. ชง 5 มาตรการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มนักวิชาการทางการแพทย์ และอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดทำรายงานข้อเสนอ เรื่องวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทย: การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ "กึ่งล็อกดาวน์" เข้าสู่มาตรการ "สร้างเสถียรภาพ" เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล คือ กดยอมรับว่าไม่สามารถหยุดการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้ แต่ควบคุมให้มีการแพร่ในระดับที่ต่ำ (low transmission) มีการสูญเสียชีวิตน้อยลงเรื่อยๆ เริ่มเปิดให้ผู้คนเข้ามาหาเลี้ยงชีพทำธุรกิจ การกลับสู่ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) โดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1. เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์ ประกอบด้วย การขยายการตรวจให้ครอบคลุมจังหวัดมีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว แยกรักษาเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในบางกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการระบาดเช่น กลุ่มที่อยู่แออัด เรือนจำ บ้านคนชรา ชุมชนแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น มีการติดตามผู้สัมผัสอย่างรวดเร็ว มีสถานที่รองรับการแยกกักและหอพักผู้ป่วยโควิดที่เพียงพอ สะดวกได้มาตรฐานในทุกจังหวัด 2. ทำให้ทุกคน ทุกสังคม และทุกพื้นที่เข้าใจ และปฏิบัติ

ตามมาตรการสุขลักษณะ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน การมีระยะห่างทางกาย งดการชุมนุม งดงานสังสรรค์ใหญ่โตมีคมมากๆ เปลี่ยนเป็นงานขนาดเล็กภายในหมู่ญาติสนิทและครอบครัว เป็นต้น

3. เปิดให้ธุรกิจเริ่มเดินหน้าโดยประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานโดยองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม หากมีความเสี่ยงต้องปรับให้เข้ามากลุ่มความเสี่ยงต่ำที่จัดการได้ เช่น ให้อาคารตรวจวัดใช้ เว้นระยะห่างทางกาย ลดการใช้เสียง เพิ่มการระบายอากาศ การลดจำนวนผู้ติดต่อใช้บริการและการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ประชุม ติดต่อบริการ โดยไม่ต้องมีการพบปะกันมาก 4. การปิดแหล่งแพร่โรคที่สำคัญบริการ หรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งถูกสอบสวนพบว่า เป็นแหล่งแพร่ระบาดให้เกิดผู้ติดเชื้อมากๆ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการทางเพศ ทั้งตรงและแฝง สนามการพนัน ในรูปแบบต่างๆ ต้องปิดในระยะเวลา สำหรับการปิดกิจการอื่นๆ ในอนาคตควรใช้วิธีปิดแบบจำเพาะ Selective measures แทนการปิดแบบครอบจักรวาล 5. มีระบบเฝ้าระวังตรวจจับและคาดการณ์ ความรวดเร็วของการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อเป็นการจัดระดับสถานการณ์เป็นการเตือนและเพิ่มมาตรการหรือผ่อนคลายนโยบายตามบริบทของแต่ละจังหวัด หรือหากเป็นไปได้ ย่อยลงในระดับอำเภอ และมีการเฝ้าระวังโดยภาคประชาชน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

วอนปชช. มั่นใจชุมชนใกล้ที่กัก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงแนวทางกำกับดูแลผู้ประสงค์ที่จะลงพื้นที่ไปแจกล้างของช่วยเหลือประชาชนอย่างไร ว่า เป็นเรื่องที่ต้องพยายามจัดสมดุลให้ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้ประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อวางแผนและจัดลำดับให้ดี เพื่อให้เกิดการชุมนุมของประชาชนน้อยที่สุดหรือมีระยะห่างที่เหมาะสมให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อคนรับจะได้มีความรู้สึกที่ดี

เมื่อถามว่า มีความกังวลจากประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงแรมหรือพื้นที่ที่ใช้สำหรับกักตัว ว่าเสี่ยงหรือไม่ต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขอชี้แจงว่าก่อนที่จะ State Quarantine หรือ Local Quarantine มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางตั้งแต่เข้ามาประเทศไทย ถ้ามีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค จะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ต้น แต่หากไม่เข้าเกณฑ์ ก็จะต้องมาอยู่ที่โรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ State Quarantine ซึ่งมีการดูแลอย่างเข้มงวด มีการประเมินทั้งโครงสร้างอาคาร บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน เพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจว่าถ้าโรงแรมนั้นผ่านการประเมินของทางกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคงแล้ว มั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าชุมชนบริเวณนั้นไม่มีโอกาสที่จะติดเชื่อแน่นอน

แพทย์-อดีตบักสธ. ชง5มาตรการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มนักวิชาการทางการแพทย์ และอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดทำรายงานข้อเสนอ เรื่องวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทย: การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ "กึ่งล็อกดาวน์" เข้าสู่มาตรการ "สร้างเสถียรภาพ" เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล คือ 1. ทยอยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้ แต่ควบคุมให้มีการแพร่ในระดับที่ต่ำ (low transmission) มีการสูญเสียชีวิตน้อยลงเรื่อยๆ เริ่มเปิดให้ผู้คนทำมาหาเลี้ยงชีพ ทำธุรกิจ การกลับสู่ชีวิตปกติแต่ด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) โดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1. เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์ ประกอบด้วย การขยายการตรวจให้ครอบคลุมทุกจังหวัด มีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว แยกรักษาเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในบางกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการระบาดเช่น กลุ่มที่อยู่แออัด เรือนจำ บ้านคนชรา ชุมชนแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น มีการติดตามผู้สัมผัสอย่างรวดเร็ว มีสถานที่รองรับการแยกกักและห่อหุ้มผู้ป่วยโควิดที่เพียงพอ สะดวกได้มาตรฐานในทุกจังหวัด 2. ทำให้ทุกคน ทุกสังคม และทุกพื้นที่เข้าใจ และปฏิบัติ

เชื่อบริษัท-ไทยที่1สาธารณสุข

นายอนุทินกล่าวว่า หลังจากโควิด-19 ไม่ไปประเทศไทยจะต้องเป็นที่ 1 ในระบบสาธารณสุขของโลกนี้ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่น้องและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน การดูแล อสม. เทียบเท่ากับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจาก อสม. เป็นสิ่งที่มีเพียงประเทศไทย ในต่างประเทศไม่มี และเป็นจุดแข็งที่สุดของระบบสาธารณสุขไทย โดยประเทศไทยมี อสม. ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและใช้ชีวิต ให้ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นการที่เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้เกิดจากพลังของ อสม. ที่เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวัง รวมถึงเข้าไปดูแลผู้ที่ต้องกักกันตัวเองในพื้นที่ (Local Quarantine) เฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย

‘วิษณุ’ เผยเศรษฐกิจอยากช่วยเอง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงจุดหมายเปิดผนึกถึงเศรษฐกิจในประเทศไทย ที่นายกรัฐมนตรีให้ช่วยดู ถ้อยคำว่า ยังไม่ได้ร่างจุดหมาย ทราบแต่ว่า นายกรัฐมนตรีจะให้ช่วยดูในแง่ของการปรับถ้อยคำ และไม่ทราบว่าจะส่งจุดหมายไปถึงใครบ้าง ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือหรือขอเงิน เรื่องนี้สื่อไม่รู้ ฝ่ายค้านไม่รู้ที่มาที่ไป ความจริงคือ ก่อนหน้านี้มีเศรษฐกิจหลายคนปรารถนาเข้ามาช่วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีบางส่วนระบุว่า การส่งจุดหมายเชิญเศรษฐกิจมาช่วย เพราะต้องการการเงิน นายวิษณุกล่าวว่า ไม่มี เราไม่ได้ต้องการเงินเลย แต่เพราะเศรษฐกิจเหล่านี้ได้แสดงความประสงค์เข้ามาว่าจะช่วย อยากทำบุญทำทาน เช่น ทำโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ วัคซีนงาน ตั้งโรงงาน จึงถามรัฐบาลว่าทำได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องขออนุญาตใคร อย่างไร นายกรัฐมนตรีจึงบอกว่าจะทำอย่างไร รัฐบาลจะทำจุดหมายเชิญไป แล้วรอตอบมา จะได้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง และที่ทำจุดหมายเชิญนอกจากเป็นการให้เกียรติคนเหล่านั้นแล้ว ยังจะได้ไม่ถูกครหาว่าวิ่งเต้น จุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้ และเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ต้องอยู่ใน 20 อันดับแรกก็ได้ โดยลำดับนี้คงมีความคิดเห็นว่า

กทพ. ห้ามขายเหล้ายาวถึง30เม.ย.

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทพ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เมษายนนี้ เวลา 13.30 น. จะประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร มี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ทั้งนี้ที่ประชุมจะหารือในประเด็นสำคัญ คือ มาตรการที่ กทพ. ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นที่ชุมนุมชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 โดยจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

“เนื่องจากวันที่ 20 เมษายน ครบกำหนดเวลาตามประกาศเดิม ดังนั้นคณะกรรมการผู้อำนวยการ จึงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาว่าจะผ่อนปรนมาตรการ หรือขยายเวลาคำสั่งปิดต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และองค์ประกอบ ปัจจัยอื่นๆ พบว่าขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เพราะเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคม และเป็นแหล่งชุมนุมขนาดใหญ่ มีผู้คนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กทพ. จึงจำเป็นต้องขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไปอีกระยะหนึ่งคาดว่าจะถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ซึ่งในการประชุมวันที่ 20 เมษายนนี้ จะหารือในรายละเอียดและออกเป็นประกาศเพิ่มเติมต่อไป” นพ.ชวินทร์กล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

ขอนแก่นประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ภูมิทัต ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว หลังพบว่าซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จึงกำหนดให้ท้องที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน-15 พฤษภาคม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขึ้นแล้ว เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 11, 12, 13, 14, 15, 16 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1.ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขและแมว หรือซากสุนัขและแมว 2.เมื่อพบสุนัขและแมวป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่เกิน 7 วันให้เจ้าของแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ 3.ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสุนัขและแมวป่วยทั้งหมด ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ